

คมชัดลึก

ฉบับประจำวันที่ 10 มิ.ย. 2557 หน้า 2:15

บกรง.พอกกหนั่ง ทิ้งสารพิษบ่อขยะ

ทีเอสไอไล่เช็กบิล เจ้าของรู้ตัวแผ่นหนี

ดีเอสไอ-กระทรวงอุตสาหกรรมฯ สุ่มตรวจโรงงานพอก
หนั่งย่านบางปู หลังพบมีขยะที่เป็นหนั่งปนเปื้อน
สารโครเมียมตกทิ้งที่บริเวณบ่อขยะแพรกษา
จำนวนมาก เตรียมออกหมายเรียกตัวเจ้าของ
โรงงานมาพบเพื่อชี้แจง

อ่านต่อหน้า 15

• วัพบสร:
twitter@pakorn_kt (11inU)

ปลัดยธ.โดน-ปลัดกท.รอด



นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เข้าพบปลัดยุติธรรม นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เข้าพบปลัดกท.ใหม่

● ● มีนกันไปหลายตลบ เมื่อศูนย์อำนวยการรักษาความสงบฯ หรือ ศอ.รล. แลกการณืเร่งดำเนิน ปลัดยธ. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ที่ไปเปิดห้องเปิดกระทรวงยุติธรรมให้คณะ "ก้านสุเทพ" เข้าพัก และหารือกิจการบ้านเมือง ในยามที่กำลังมีเรื่อง "รัฐธธิปัตย์" อันร้อนฉ่า ● ● ที่ว่ามีนปนา ก็เพราะวันต่อมา ปลัดกท.ใหม่ พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก ก็เปิดประตูกระทรวงให้คณะที่พลวงของก้านเข้าไยเยี่ยมบ้านเช่นกัน แถมคุยกันหน้าขึ้นตวบาน แต่ ศอ.รล. ไม่ยกออกแถลงการณืเท่านี้ ● ● งานนี้ไม่รู้ "บิกแะเะ" มีอะไรดี หรือว่านายทหารคนนี้เป็น "ขุนพล" ข้างกายของนายกาฯยังลัษณะนี้ ชินวัตร ในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมหญิงคนแรกของประเทศชาติไทย เลยไม่มีใครกล้าวิจารณ์ (ฮา) ● ● แต่งานนี้ "บิกแะเะ" ถือว่าได้งาน เพราะมีการไอลมปฏิโลมให้ "คณะก้าน" เว้นวรรคการประชุมสัก 3-4 วันเพื่อบ้านเพื่อเมือง ● ● เหตุผลที่ "บิกแะเะ" ยกขึ้นมอรรถาธิบาย ก็คือคณะของ กบปส. ได้ชุมนุมขับไล่รัฐบาลมายาวนานร่วม 6 เดือนแล้ว แต่ละวันก็ปราศรัยเจื้อยแจ้วท่ามกลางอากาศก็ร้อน ผู้คนก็เหนื่อยอ่อนเมื่อยล้า ถ้าได้หยุดพักกายา ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อย แค่ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์อันถือเป็นปีใหม่ของพี่น้องชาวไทย ก็น่าจะนำความดีใจมาสู่ประชาชนทั่วประเทศ รวมทั้งทหาร ตำรวจที่ต้องเฝ้าระวังเหตุคว่นเหตุร้าย ซึ่งต้องเสี่ยงอันตรายและเหน็ดเหนื่อยไม่แพ้กัน ● ● ว่ากันว่าบรรดาพลพรรค กบปส. โดยเฉพาะ "ก้าน" พร้อมใจกันพยักหน้าเห็นด้วย งานนี้จึงเอออวยกลายเป็นสัญญาประชาคมไม่ต้องรอมี "รัฐธธิปัตย์" ว่ามือบจะหยุดพักไปสาดน้ำช่วง 12-15 เม.ย. ● ● เอ้า ก็ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าช่วงหยุดสงกรานต์จะเป็นช่วงพักตั้งสติและมอบรอยยืมให้กันระหว่างคนไทยด้วยกันไม่ว่าความคิดเห็นทางการเมืองจะเป็นอย่างไร ● ● ส่วนเรื่องใหญ่อย่างการประกาศเป็น "รัฐธธิปัตย์" ปรากฏว่าคณะก้านก็เสียงอ่อนลงอย่างประหลาด เพราะหลังเจรจาดำววยกับปลัด กท. ทางฝ่ายก้านก็มีคำอธิบายใหม่ว่า คำว่า "รัฐธธิปัตย์" แท้ที่จริงแล้วเป็นสิ่งสมมติการณืที่นายกาฯยังลัษณะนี้ ต้องพันสภาพการเป็นนายกาฯ ก็จะเป็นการคืนอำนาจให้ประชาชนโดยอัตโนมัติ ฉะนั้นประชาชนคือ "รัฐธธิปัตย์" หาใช่ก้านซึ่งเป็นเพียง "ร่างทรง" ไม่ ● ● ก่อนจะจากกันไป ทั้ง "ก้านสุเทพ" และ "ปลัดกท.ใหม่" ยังยืมแถมส่งท้าย ยืนยันความเข้าใจในเจตนาดีของแต่ละฝ่ายว่าไม่มีใครคิดร้ายต่อบ้านเมือง โดย "บิกแะเะ" เปรยว่าตนเองเห็นด้วยการปฏิรูปประเทศ แต่ต้องมีขอบเขตและ มีกฎหมายรองรับ ● ● ส่วนการเปิดห้องต้อนรับเพื่อพูดคุยกับผู้ต้องหาที่มีหมายจับข้อหา "กบฏ" นั้น "บิกแะเะ" แยมว่าตัดสินใจยากอยู่เหมือนกัน แต่ก็คิดว่าตนเองไม่ได้เป็นเจ้าของงาน และการพูดคุยก็จบลงด้วยดี มีข้อเสนอดีๆ ว่าด้วยการ "พักรบ" ช่วงสงกรานต์อีกต่างหาก...งานนี้ ศอ.รล. น่าจะพอยกโทษให้บ้างกระมัง (ฮา)

ไทยโพสต์

อัครราชทูต

ฉบับประจำวันที่..... 10 เม.ย. 2557..... หน้า 1 : 8

‘บั้ง’คาดโทษทุกกระทรวง! คอ.รส.เรียกเคลียร์17เม.ย.

กรุงเทพฯ • ผบ.ทบ.โยนให้ดูข้อกฎหมาย “สุเทพ” ตั้งรัฐธำธิปไตยทำได้หรือไม่ ลั่นทหารยื่นขำงความถูกต้อง ไม่เลือกขำง หากใครทำผิดตำรวจต้องไปจับกุม ไม่ตอบ-ไม่สัญญาจะปฏิวัติแก้นองเลือด สุเทพโดนแจ้งความข้อหาบกฏแล้ว “บั้งคักดี” ขูเอาผิดชรก.ทั้งวินัย-อาญา หากต้อนรับกำนัน ลังคอ.รส.เรียกปลัดกระทรวงประชุมตักเตือน “ณัฐวุฒิ” ปูด “มิชัยโมเดล” 8 ชั้นตอนยึดอำนาจ เลขาฯ กปปส.เข้าพบปลัดกลาโหม เรียกร้องทหาร-ตำรวจร่วมปฏิรูป

เมื่อวันพุธ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) กล่าวถึงกรณีทีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. ประกาศตั้งรัฐธำธิปไตยว่า อยากให้ไปดูความหมายว่าแปลว่าอะไร ตามกฎหมายสามารถทำได้หรือไม่ หากผิดกฎหมาย

ก็ดำเนินคดี จุดยืนของกองทัพคือไม่เข้าขำงคนที่ทำผิดกฎหมายทุกพวกทุกฝ่าย ซึ่งวันนี้ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (คอ.รส.) นำเรื่องนี้ไปพูดคุยกัน ขณะที่ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ก็กำลังดำเนินคดี ตนคงไม่ไปวิจารณ์กรณีนายสุเทพประกาศจัดตั้งรัฐธำธิปไตยว่าเหมาะสมหรือไม่ เพราะสิ่งใดก็ตามทีผิดกฎหมายก็ไม่เหมาะสมทั้งนั้น มีคำตอบในตัวอยู่แล้ว

“ผมถามว่าขณะนี้ไม่มีใครทำความผิดพร.บ.ความมั่นคงบ้าง มีกันหลายกลุ่ม หลายฝ่าย ไม่ใช่เฉพาะนายสุเทพเพียงอย่างเดียว ผมไม่ได้เข้าขำงสุเทพหรือณัฐวุฒิ หรือจตุพรหรือใครทั้งนั้น ทหารต้องทำหน้าที่ไป แต่ในวันนี้ไม่ใช่หน้าที่ของทหาร ซึ่งทหารก็ต้องมาทำ ถามว่าเป็นหน้าที่ของใคร

อ่านต่อนำ 8

ผวาปลัด

ของฝ่ายบริหารและฝ่ายตำรวจไซหรือไม่หน้าที่ของทหารตามรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจน ทหารไม่สามารถไปจับกุมใครมาดำเนินคดีได้ ซึ่งคนที่จะจับได้ก่อนคือตำรวจก็เข้าไปจับ เพราะนายสุเทพก็อยู่ในมือ แต่พอจับไม่ได้ก็บอกให้ทหารไปจับ มันถูกต้องหรือไม่” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

เมื่อถามว่า การตั้งรัฐธำธิปไตยสามารถทำได้หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ตนไม่คิด เพราะไม่ได้เป็นคนพูด ทุกวันนี้มีหลายเรื่องหลายคนพูดในสิ่งที่ผิดกฎหมายสถาบัน เรื่องบกฏ ซึ่งแบ่งแยกเป็น 2 เรื่องคือ รัฐธำธิปไตยและแบ่งแยกประเทศ อยากให้พูดกันหมด และนำมาแก้ไขปัญหาคือไม่ใช่แก้กันทีละขำง จะไม่สามารถแก้ไขได้ เมื่อถามว่าเมื่อตั้งรัฐธำธิปไตยได้ ผบ.ทบ.

จะรายงานตัวต่อนายสุเทพหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า เขาตั้งได้หรือยัง ถ้าตั้งไม่ได้ก็อย่าไปคิด และสื่อบอกเองว่าผิดกฎหมาย และตั้งไม่ได้จะมาจากไหนเสียสมองทำไม

ถามว่า ประชาชนอยากได้ทหารเป็นที่พึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ย้อนถามว่า ทุกวันนี้ทหารยังพึ่งไม่ได้อีกหรือ ต้องการพึ่งทหารในระดับไหน หรืออยากให้ทหารออกมาแก้ไขปัญหอย่างไรก็ให้บอกมา เมื่อชักว่าหากแก้ปัญหาไม่ได้ทหารจะออกมาปฏิวัติรัฐประหารหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า เขายอมหรือไม่ก็ให้ไปถามเขา ที่มาไววายกันอยู่ทุกวันนี้จะสู้กันให้ได้ ให้ตายไปกันขำง **ไม่สัญญาจะปฏิวัติหรือไม่**

“ไม่ใช่เรื่องทีผมจะตอบ ถ้าตอบอย่างนั้น สื่อจะนำไปเขียนว่าไม่ห่วงประชาชนปล่อยให้ประชาชนตายก่อนแล้วค่อยออกมาเป็นอัศวินขี่ม้าขาวยึดอำนาจ อยากให้ใช้สติปัญญา เหตุผลในการแก้ไขปัญหาคากรกฎหมายก็จะแก้ไขปัญหาคได้ ส่วนวิธีการนอกกฎหมาย ไม่ต้องกังวล ผมไม่สัญญาคกับใครทั้งลั่นว่าใครทำอะไร หรือไม่ทำอะไร” พล.อ.ประยุทธ์กล่าวเมื่อถามย้ำว่าถ้าประชาชนฆ่ากันตายทหารค่อยออกมาปฏิวัติไซหรือไม่

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวด้วยว่า ตนไม่อยู่ขำงไหนทั้งนั้น อยากมาเลือกขำงให้ ตนจะอยู่ขำงความถูกต้องชอบธรรม คากรกฎหมายและปฏิบัติขำงด้วยความเสียสละ อดทนเหมือนทีอดทนอยู่ทุกวันนี้

พ.อ.วินัย สุวารี รองโฆษกกองทัพ

บอกกล่าวถึงกรณีที่นายสุเทพประกาศตั้งรัฐสภาธิปไตยว่า เป็นเรื่องที่ได้รับผิดชอบหลักคงจะนำไปพิจารณาประเมินตามมุมมองทางกฎหมาย เชื่อว่าขณะนี้คงอยู่ระหว่างดำเนินการ สำหรับการแสดงออกทางการเมืองไม่ว่ากลุ่มใดก็ตาม ทางผู้รับผิดชอบหลักทั้ง คอ.รส. และเจ้าหน้าที่ตำรวจ คงพยายามดูแลใฝาระวังอยู่ เชื่อว่าถ้าเข้าข่ายผิดกฎหมายก็คงจะมีการดำเนินการอย่างเท่าเทียมในทันทีแน่นอน

ที่กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) นายสัญญาชัย สวดยพรมราช อายุ 46 ปี ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายคนรักประเทศไทย พร้อมด้วยมวลชนกว่า 50 คน เดินทางเข้าพบ พ.ต.ท.ชวลิต หาญเสน่ห์ลักษณ์ พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษ กก.1 บก.ป. เพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. นายถาวร เสนเนียม แกนนำ กปปส.กับพวก ในความผิดฐานเป็นกบฏ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 113 ร่วมกันยึดอำนาจ หรือกระทำการเพื่อให้เกิดความปั่นป่วน กระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน ก่อให้เกิดความไม่สงบให้ประชาชน ละเมิดกฎหมาย หรือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลอันมิใช่การกระทำในความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 (1), (2) และ (3) ประกอบมาตรา 83

ด้าน พ.ต.ท.ชวลิตกล่าวว่า เบื้องต้นได้รับเรื่องและสอบปากคำผู้ร้องไว้ ก่อนจะเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ สำหรับกรณีดังกล่าวได้มีการแจ้งความดำเนินคดีไว้ที่ดีเอสไอแล้ว อาจจะมีการเสนอให้พิจารณารวมคดีไว้ดำเนินการที่ดีเอสไอต่อไป

ด้านนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.การต่างประเทศ ในฐานะประธานที่ปรึกษา คอ.รส. กล่าวว่า หลังจากที่นายสุเทพประกาศตั้งตัวเป็นรัฐสภาธิปไตย ขอให้นายสุเทพเตรียมสูติคดีได้เลย เพราะนายสุเทพพูดจาชัดเจนจะตั้งนายฯ แล้วลงนามสนองพระบรมราชโองการเอง รวมทั้งตั้งคณะรัฐมนตรี ตั้งสภาประชาชนของตัวเอง ชัดเจนว่าเป็นกบฏรอบสอง ดังนั้นฝากถึงนายสุเทพ เตรียมสูติคดีอาญามาตรา 112 113 จะทำตัวอยู่เหนือกฎหมายไม่ได้ และกรณีจะหลุดคดีได้ คือ นายสุเทพต้องเป็นคนบ้า เสียสติ วิกลจริต ถึงจะหลุดพ้น กรณีนี้อย่างน่าไปเทียบกับกรณีที่คนเสื้อแดงประกาศแบ่งแยกดินแดน เพราะ

ไม่เหมือนกัน

ขู่ว่า ทัพปลดฯ ห้ามต้อนรับกำนัน

นายสุรพงษ์กล่าวว่า ขอเตือนข้าราชการทุกกระทรวง ไม่ควรเอาเวลาราชการไปให้การต้อนรับนายสุเทพ เพราะผู้ต้องหาคืออาญา เป็นกบฏแผ่นดิน ทำผิดกฎหมายร้ายแรง หากข้าราชการคนใดให้การต้อนรับ ถือว่ามีความผิด หากพบว่ายังมีการฝ่าฝืน จะเอาผิดทั้งทางวินัยและอาญาเตรียมหอยิบยกเรื่องนี้พูดคุยในที่ประชุม คอ.รส. และจะเชิญปลัดกระทรวงทุกกระทรวงมาหารือชี้แจงด้วย ขออย่าว่าหากจะเคลื่อนไหวสนับสนุนนอกเวลาราชการ เป็นสิทธิที่สามารถทำได้ แต่หากในเวลาราชการก็ไม่ควรทำ

น.ส.สิริมา สุนาวิน คณะทำงาน คอ.รส. แถลงผลประชุม คอ.รส.ว่า การเรียกร้องของ กปปส. ให้ข้าราชการมาร่วมเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการสร้างแรงกดดันให้กับข้าราชการในการทำงาน เนื่องจากตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนกำหนดให้ข้าราชการวางตัวเป็นกลางทางการเมือง จึงขอตำหนิ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ และพวกที่ไปปราศรัยกดดันเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม และตำหนินายกิตติพงษ์ กิตติยารักษ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ที่ออกมาต้อนรับนายสุเทพกับพวก ในลักษณะให้การรับรองเข้าข่ายการกระทำที่ไม่เหมาะสม เพราะมีฐานะเป็นผู้บังคับบัญชากรมสอบสวนคดีพิเศษ และเป็นกรรมการคดีพิเศษ ควรจะให้พนักงานสอบสวนเข้าจับกุมดำเนินคดี นายสุเทพกับพวกที่ถูกดำเนินคดีพิเศษ เป็นผู้กระทำความผิดฐานร่วมกันเป็นกบฏ และมีหมายจับ มิใช่ให้การรับรอง ดังนั้น คอ.รส. จะเรียกปลัดกระทรวงทุกกระทรวงมาประชุมเพื่อกำชับตักเตือน และทำความเข้าใจวันที่ 17 เม.ย. เวลา 14.00 น. โดยกำหนดให้ปลัดกระทรวงมาด้วยตนเอง

นทท.พร้อมพงศ์ นพฤทธิ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า กรณีนายสุเทพประกาศเป็นรัฐสภาธิปไตย ถูกกระแสต่อต้านจากสังคมอย่างหนัก มีการออกมาแก้แค้นว่าเป็นเพียงเรื่องสมมุติ จึงอยากเรียกร้อง พล.อ.ประยุทธ์ให้ออกมาดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทำผิดที่ซ้ำซาก เพราะเมื่อมีผู้ขึ้นป้ายแบ่งแยกดินแดน ทหารก็มีการดำเนินการแจ้งความเอาผิด อยากให้มีการดำเนินการของทั้งสองกรณีเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ที่ห้างอิมพีเรียลลาดพร้าว กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่ง

ชาติ (นปช.) ร่วมกันแถลงข่าว โดยนายธนา วุฒิ วิชัยดิษฐ โฆษก นปช. กล่าวว่า วันนี้ นายสุเทพยังสร้างตัวเป็นรัฐาธิปัตย์ ซึ่งเท่ากับกบฏ และเราจะไม่ให้เกิดต้องทำให้

แท้ง นางธิดา ถาวรเศรษฐ แกนนำ นปช. กล่าวว่า การที่นายสุเทพแสดงตัวประกาศ เปิดโปงเป็นองค์รัฐาธิปัตย์ของประเทศ หมายความว่าต้องการเป็นจอมเผด็จการที่มีอำนาจสูงสุดในประเทศไทย ถ้ามว่าที่ก่อ มีอบมา 4-5 เดือน ทำบ้านเมืองฉิบหาย คนไทยที่ไหนจะยอม ซึ่งคนเสื้อแดงไม่ยอม

“เด็น” ปุด “มีชัยโมเดล”

ขณะที่นายวรชัย เหมะ แกนนำ นปช. กล่าวว่า อีกไม่กี่วันจะมีการรัฐประหารโดย ศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งทำทุกอย่างขานรับและ สอดคล้องกับพรรคประชาธิปัตย์ โดยเฉพาะ ล้มการเลือกตั้ง เป็นการทำลายสิทธิของ ประชาชน ล่าสุดก็เตรียมล้ม น.ส.ยิ่งลักษณ์ จากเรื่องการย้ายนายถวิล เปลี่ยนศรี เลขาธิการ สมช. มีขอบ ซึ่งที่น้องคนเสื้อแดง พร้อมออกมายื่นหยัดต่อสู้นายกรัฐมนตรี นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช. กล่าวว่า หลังสงกรานต์ ภารกิจต่อ จากนี้จะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ ที่ยังไม่รู้จุด หมายปลายทางว่าจะเป็นอย่างไร วันนี้ นาย สุเทพซ้อมมา 5 เดือน แม้นปช.ห่างสนาม ไปนาน แต่เราอยู่ในช่วงมือขึ้น ในขณะที่คู่ ต่อสู้ทรุดลงเรื่อยๆ ยังไงเราก็ชนะไม่มีแพ้

ขณะที่นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนนำ นปช. กล่าวว่า คำว่า “รัฐาธิปัตย์” หมายถึง การรัฐประหารโดยพรรคประชาธิปัตย์ เพราะนายสุเทพเป็นเลขาธิการพรรค แม้ จะลาออกจากสมาชิกพรรค แต่ก็เป็นผู้มี อิทธิพล และมีบารมีสูงสุดในพรรคประชาธิ ปัตย์ ถือเป็นการเมืองที่อับยศที่สุด ถ้าพรรค ประชาธิปัตย์เห็นชอบกับสิ่งที่นายสุเทพทำ ก็ขอให้เปลี่ยนชื่อจากพรรคประชาธิปัตย์ เป็นพรรค “รัฐาธิปัตย์”

แกนนำ นปช.กล่าวว่า ความเคลื่อนไหวของว่าที่นายกรัฐมนตรีเถื่อนมีความ คืบหน้าเป็นลำดับ ล่าสุดขอให้จับตา 3 คนนี้เป็นหลัก คือ นายพลากูร์ สุวรรณ รัฐ องค์กรมนตรี, นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรื พ.อ.ประวิตร วงษ์ สุวรรณ อดีต รมว.กลาโหม และล่าสุดมี ตัวสอดแทรกมาอีก 1 คน แม้เจ้าตัวจะออก มาปฏิเสธ แต่ก็จะมีการแบกม้าไปยึดให้คือ พ.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. และ วันนี้อะยากให้ทุกคนจับตาไปที่นายมีชัย ฤ ชพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ที่มีบทบาท

สำคัญในช่วงบ้านเมืองเกิดรัฐประหาร ใน การเคลื่อนไหวสำคัญของ กปปส. นายมีชัย จะคอยให้คำแนะนำ วางยุทธศาสตร์ ซึ่งของ กฎหมายให้นายสุเทพเอามาต่อสู้กับรัฐบาล

นายณัฐวุฒิกล่าวอีกว่า นายมีชัยมีส่วน สำคัญในการยึดอำนาจปี 34 ปี 49 และจะมี สูตร “มีชัยโมเดล” ออกมา ดังนั้นหากนายสุ เทพทำสำเร็จ ก็จะประกาศตนเป็น “หัวหน้า คณะยึดอำนาจ” และฉีกรัฐธรรมนูญทิ้ง จึง ไม่สามารถใช้มาตรา 7 ได้ และจะมีแต่นาย สุเทพเพียงคนเดียวเท่านั้น จากนั้นก็จะมีขั้น ตอนต่างๆ ก่อนที่จะมีนายกรัฐมนตรี คือ 1. ประกาศกฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร 2.ออก คำสั่งห้ามให้ประชาชนออกมาชุมนุม 3.ห้าม พรรคการเมืองเคลื่อนไหวและทำกิจกรรม ใดๆ 4.ให้ข้าราชการไปรายงานตัว 5.เรียกข้าราชการฝ่ายตรงข้ามให้เข้าพบ 6.จับกุม โสลา เหยียบย่ำซ้ำเติมฝ่ายตรงข้าม 7.ยึดทรัพย์สิน ตระกูล “ชินวัตร” และฝั่งตรงข้าม และ 8.นาย สุเทพจะออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้ตัวเอง และพรรคพวกพันผิด

นายประชา ประสพดี รมช.มหาดไทย กล่าวว่า นายสุเทพประกาศตั้งตนเป็นรัฐา ธิปัตย์นั้นไม่เพี้ยนก็บ้า นายสุเทพกำลังคิด จะเอาโมเดลเมื่อปี 2514 ที่จอมพลถนอม กิตติขจร จอมพลประภาส จารุเสถียร ทำเอาไว้ มาเลียนแบบ เป็นเผด็จการคิน ชีพ แผนของนายสุเทพไม่มีวันสำเร็จ ขอ เรียกหรือให้ผู้รักประชาธิปไตยออกมาต่อ ด้านเผด็จการคินชีพ รักษารัฐบาลที่มาจาก ประชาธิปไตยไว้ให้นานที่สุด แม้ว่าจะต้อง เสียเลือดเสียเนื้อก็ตาม ผากบอกนายสุเทพ เลิกฝันเฟื่องได้แล้ว จะยึดอำนาจต้องข้าม ศพประชาชนไปก่อน

“กำนัน” พบปลัด กท.

ส่วนความเคลื่อนไหวของกลุ่ม กปปส. เข้าวันเดียวกัน ผู้ชุมนุมได้เคลื่อนขบวนจาก สวนลุมพินีไปยังกระทรวงกลาโหม สนาม หลวง เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ทหารในการปฏิบัติหน้าที่ โดย เมื่อเวลา 11.20 น. นายสุเทพพร้อมแกน นำได้เข้ากราบสักการะศาลหลักเมือง พระ ประธาน และเทพารักษ์คุ้มครองพระนคร อาทิ พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง เป็นต้น จากนั้นได้เดินไปยังหน้ากระทรวง กลาโหม และเจรจากับพล.อ. นิพัทธ์ ทองเล็ก ปลัดกระทรวงกลาโหม กระทั่งเวลา 12.20 น. เจ้าหน้าที่ทหารได้ เชิญนายสุเทพพร้อมแกนนำเข้าไปยังกระ ทรวงกลาโหม แต่ไม่อนุญาตให้การ์ดและ สื่อมวลชนติดตามด้วย

ต่อมาเวลา 13.35 น. ภายหลังกาย สูเทพและ พล.อ.นิพัทธ์หรือเสร็จสิ้น ได้ เชิญสื่อมวลชนเข้ารับฟังข้อสรุป โดยนายสุ เทพกล่าวว่า ปลัดกระทรวงได้ขอให้ กปปส. หยุดดำเนินการเคลื่อนไหวในช่วงเทศกาล สงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน ซึ่งตนตอบตกลง นอกจากนี้ยังได้พูดคุยเรื่อง รัฐาธิปัตย์ โดยได้ชี้แจงไปว่าเหตุการณ์ ยังไม่เกิดขึ้น จึงเป็นเพียงเรื่องสมมุติว่าถ้า นายกรัฐมนตรีต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ อำนาจ อธิปไตยต้องคืนสู่ประชาชน และเราต้อง ดำเนินการกับหลายฝ่ายเพื่อตั้งรัฐบาลและ สภาประชาชน ตนยังได้ยืนยันด้วยว่าบ้าน เมืองต้องการการปฏิรูป และต้องมีเจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ ร่วมปฏิรูปด้วยจึงจะสำเร็จ

ด้าน พล.อ.นิพัทธ์กล่าวว่า สิ่งที่ได้ รับฟังในวันนี้ ตนจะได้ถ่ายทอดข้อมูลไปยัง กำลังพล ส่วนกำลังพลจะคิดอย่างไร ก็เป็น วิจรรย์ญาณของแต่ละคน และเชื่อว่าการ พบกันจะมีอะไรดีๆ เกิดขึ้นในบ้านเมือง

พล.อ.นิพัทธ์ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่อง รัฐาธิปัตย์ว่า ตนเป็นข้าราชการระดับสูง รู้สึกไม่สบายใจที่มีการแสดงเจตนาธรรมนิ แบนนี้ ซึ่งนายสุเทพก็อธิบายว่า ถ้ามีสถาน การณ์เป็นเหตุให้นายกรัฐมนตรีถูกพิจารณา ฟ้นหน้าที่ ก็เท่ากับว่าประชาชนเป็นผู้ปก ครองประเทศ ซึ่งตนก็รับฟัง วันนี้เป็นครั้ง แรกที่ได้เจอกับคุณสุเทพ ตนก็ได้เกี่ยว ข้องกับการเมือง ไม่ได้มีสิทธิต่อรอง เพราะ ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ แต่เป็นข้าราชการ บรรยา กาศพูดคุยเป็นไปด้วยดี ส่วนเรื่องกฎหมาย ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

ภายหลังกเสร็จภารกิจ กลุ่ม กปปส.ได้ เคลื่อนขบวนไปเยี่ยมสมาพันธ์รัฐวิสาหกิจ สัมพันธ์ (สรส.) ซึ่งปักหลักชุมนุมอยู่ที่กระ ทรวงมหาดไทย ทันทีที่ขบวนรถนายสุเทพ เคลื่อนถึง ได้เกิดเหตุเสียงดังคล้ายระเบิด บิงปองข้างป้อมตำรวจ แยกข้างโรงสี ถนน อัมฤงาศ์ ขณะที่การ์ด กปปส.คุมตัวผู้ต้อง สงสัยเป็นชายวัยกลางคนไว้ และส่งตัวให้ ตำรวจสืบสวนต่อไป ทำให้การ์ดต้องดูแล ความปลอดภัยนายสุเทพและแกนนำอย่าง เข้มงวด ทั้งนี้นายสุเทพได้ขึ้นเวทีปราศรัย ของ สรส.ด้วย ก่อนที่จะเดินทางกลับถึง สวนลุมฯ ในเวลา 14.45 น.

สำหรับชายผู้ต้องสงสัย ทราบชื่อภาย หลังคือ นายจรัส ระวีภัย อายุ 40 ปี ซึ่ง มีการพุดจาวกวน โดยบอกว่าตนเองเป็น พนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัท โจ แอ้น ทั้งนี้ การ์ดยังคุมตัวเพื่อสอบถามข้อ เท็จจริง.



ดีเอสไอสอบ 200 บริษัท แอบทิ้งกากขยะแพรรักษา

โพสต์ทูเดย์ > ดีเอสไอพบ 200 บริษัท
แอบทิ้งกากขยะอุตสาหกรรมในบ่อขยะ
แพรรักษา สั่งสอบด่วน

นายภูวิช ยมมหา พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ชำนาญพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า มีโรงงานที่เข้าข่ายลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในบ่อขยะแพรรักษาประมาณ 200 โรงงาน ซึ่งตอนนี้ดีเอสไอรับเป็นคดีพิเศษแล้ว เพราะมีความผิดตามกฎหมาย เช่น พ.ร.บ. โรงงาน พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม หลังจากนั้นจะออกหมายเรียกผู้บริหารมาชี้แจงรายละเอียด

นอกจากนี้ ยังพบว่ามีการนำขยะของเทศบาลไปขนขยะอิเล็กทรอนิกส์ตามโรงงานต่างๆ มาทิ้งที่บ่อขยะอีกด้วย

ขณะที่โรงงานของบริษัท RGB ซึ่งเป็นโรงงานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์นั้น จาก

การสอบสวนเบื้องต้นพบว่า ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.4) จึงควบคุมตัวเจ้าของโรงงานไว้ดำเนินคดีแล้ว ด้าน นายสุรพล ชามาตย์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า จากการลงพื้นที่สุ่มตรวจโรงงานที่มีอยู่มากกว่า 10 แห่งภายในซอยเทศบาลบางปู 88 พบว่ามีส่วนประกอบของสารเคมีที่ใช้ฟอกหนัง ซึ่งเป็นอันตราย

นายสุชาติ นาคนก ชาวบ้านชุมชนแพรรักษา ต.แพรรักษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ และประชาชนที่มีพื้นที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง 162 ราย ได้เดินทางมายื่นฟ้องร้องผู้บริหารหน่วยงานรัฐ 7 ราย ที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ต่อศาลปกครอง โดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องทั้ง 7 ราย จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษด้านขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรมใน จ.สมุทรปราการ อย่างเป็นทางการ อย่างเป็นรูปธรรม ■



สังคมโพสต์ทูเดย์

หลวงสมิครฯ

โพสต์ทูเดย์ อ่านแล้วหูตาสว่าง ฉลาดอย่างมีอารยะ
○...เอาไว้ไม่ได้ พฤติกรรมหมิ่นเบี่ยงสูงของ “โกตี” วุฒิพงศ์ กษรธรรมคุณ ที่ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวต่างประเทศ เป็น พฤติกรรมที่ไม่สามารถให้อภัยได้ ถือเป็นภัยร้ายแรงต่อ ความมั่นคง ที่รัฐบาลจะต้องเร่งนำตัวมาดำเนินคดีตาม กฎหมายโดยด่วน เพราะการกระทำของโกตี ไม่ได้แตกต่าง อะไรกับพฤติกรรมของ **ดา ตอปีโต** ที่รับโทษทัณฑ์อยู่ใน ขณะนี้ เรื่องนี้รัฐบาลต้องทำเร็วที่สุด เพราะคนไทยทั้ง ประเทศรับไม่ได้จริงๆ ○...แค่สมมติ นักนิติศาสตร์และนัก รัฐศาสตร์เถียงกันคอบแทบแตกว่า การประกาศ **รัฐชาติปัตย์** ของ **สุเทพ เทือกสุบรรณ** เลขาธิการ กปปส.นั้นทำได้จริง หรือไม่ วานนี้ สุเทพเฉลยออกมาแล้วว่า เป็นเพียงการสมมติ ขึ้นมาเท่านั้น **อย่างจริงจัง** ทำให้โล่งใจกันไปได้เปลาะหนึ่ง เพราะการประกาศรัฐชาติปัตย์นั้น ต้องได้รับความร่วมมือ จากทุกฝ่าย รวมถึงฝ่าย **นปช.** ด้วย ซึ่งแน่นอนว่าไม่มีทางที่ จะเป็นไปได้ ดังนั้นความพยายามที่จะเดินหน้าประกาศรัฐชาติ ปัตย์ ตามแนวทางของสุเทพ จึงเป็นได้แค่เรื่องสมมติด้วย ประการทั้งปวง ○...อยู่ที่ศาล ถามต่อว่าแล้วประเทศนี้จะ เดินไปอย่างไร เพราะดูทิศทางลมแถวๆ ศาลรัฐธรรมนูญ แล้ว คดีโยกย้าย ถวิล เปลี่ยนศรี เลขาฯ สมช. โดยไม่ชอบ นั้น ยังไง **นายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร** ก็ไม่รอดแน่ วานนี้ **นายกฯ ปู** จึงต้องรีบโพสต์เฟซบุ๊กตั้งข้อสังเกตว่า ตนเองได้ พ้นจากตำแหน่งนายกฯ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 180 (2) ตั้งแต่วันที่ยุบสภาแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่มีอำนาจในการ วินิจฉัยให้เกิดความซับซ้อนอีก ซึ่งหากศาลรัฐธรรมนูญเห็น ตามคำทักท้วงนี้ ประเทศก็คงเดินตุหรัตตุเหร่แบบที่เป็นอยู่ ต่อไป แต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญไม่ฟังคำทักท้วงของยิ่งลักษณ์ และวินิจฉัยให้ **ครม.ยิ่งลักษณ์** พ้นไปทั้งคณะ ศาล รัฐธรรมนูญจะต้องระบุในคำวินิจฉัยไว้ด้วยว่า แล้วประเทศ

ไทยจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรได้บ้าง เพราะถ้าไม่บอกทางออกเอาไว้ ยุ่งแน่ ○...*บัวไม่ช้ำ น้ำไม่ขุ่น* แต่อาจเคืองใจ “บักตู” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. ไม่ฟันธงว่า รัฐธำธิปัตย์ ที่ กปปส.พูดเข้ากลางวันเย็น เป็นสิ่งที่ทำได้จริงหรือไม่ แต่ตอบแบบให้ไปคิดกันเอาเอง เพราะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับทหาร ถ้าทำไม่ได้และผิดกฎหมาย ก็เป็นหน้าที่ของผู้รักษากฎหมายต้องไปดำเนินคดี จุดยืนกองทัพบกคือไม่เข้าข้างคนผิดกฎหมาย ไม่เข้าข้างทั้ง *กปปส.* และ *นปช.* แต่จะอยู่ข้างความถูกต้อง อย่างมาถามว่าฝ่ายไหนคือความถูกต้อง เพราะไม่รู้ สรุปสั้นๆ ตรงประเด็นว่า ทหารจะอยู่เฉยๆ แบบนี้แหละ เข้าใจตามนั้นจะจบข่าว ○...*มาตามนัด* วานนี้คณะกรรมการสรรหา ป.ป.ช. ซึ่งเหลืออยู่แค่ 3 คน คือ ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และประธานศาลปกครองสูงสุด มีมติเลือก *สุภา ปิยะจิตติ* อดีตรองปลัดกระทรวงการคลัง เป็น *ป.ป.ช.คนใหม่* ด้วยคะแนนเสียง 2 เสียง ตามความคาดหมาย *ขอย้ำว่า 2 เสียง* ซึ่งถือว่าเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ขั้นตอนต่อไปก็คือเสนอชื่อให้วุฒิสภารับรอง ซึ่งดูตามเนื้อผ้าแล้ว คงไม่ทันเข้าไปร่วมพิจารณาโครงการทุจริตจำหน่ายข้าวของ ป.ป.ช. ที่กำลังจะมีมติชี้มูลความผิด *ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร* ในเร็วๆ นี้ ถึงแม้ตัวจะยังไม่ได้เข้าไปนั่ง แต่เชื่อว่าข้อมูลของสุภา ในฐานะคณะกรรมการปิดบัญชีข้าวคงถูกส่งตรงเข้าแฟ้ม ป.ป.ช.ทุกท่านไว้ครบหมดแล้ว โดยเฉพาะในแฟ้ม *วิชา มหาคุณ* เจ้าของสำนวนคดี น่าจะพร้อมสุดๆ ○...*เช็กกำลัง ศอ.รส.* ทำหนังสือเชิญปลัดกระทรวงทุกกระทรวงมาประชุม โดยย้ำชัดว่าให้ปลัดกระทรวงเดินทางมาด้วยตัวเอง ห้ามส่งตัวแทนมา เพื่อทำความเข้าใจเรื่องการทำงานให้เป็นเอกภาพ หลังเทศกาลสงกรานต์ในวันพฤหัสบดีที่ 17 เม.ย. เวลา 14.00 น. วาระสำคัญคือการตรวจสอบกำลัง เพราะก่อนหน้านี้เคยเชิญมาประชุมเพียงสรุปความเสียหายมาแล้วครั้งหนึ่ง ซึ่งครั้งนั้นมากันพร้อมทุกกระทรวงยกเว้น *นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์* ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพียงกระทรวงเดียวที่ไม่มา ครั้งนี้ก็เชื่อขนมกินได้ว่าคงไม่มาอีกเช่นเคย และอาจจะเพิ่ม *กิตติพงษ์ กิตยารักษ์* ปลัดกระทรวงยุติธรรม อีกหนึ่งคน ...■



บุพวาเอาผิดโกตีหมิ่นเบื้องสูง

โพสต์ทูเดย์ > ยิ่งลักษณ์ ร่อนหนังสือด่วน ผบ.ตร. เอาผิดโกตีหมิ่นสถาบัน

นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งให้ทำหนังสือถึง พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอและคลิปที่มีลักษณะที่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ โดยเฉพาะกรณีของนายวุฒิพงศ์ กษรธรรมคุณ หรือ "โกตี" ที่เป็นผู้เผยแพร่คลิปนั้น ขอให้มีการสอบสวนเพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดโดยด่วน

พ.ต.อ.หญิงวิษัญชยากร นิชาบวร รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่า ผบ.ตร.ได้เรียกประชุมและมีสั่งการเร่งด่วนให้ บก.ปอท.ประสานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที ดำเนินการปิดกั้นการเข้าถึงคลิปวิดีโอดังกล่าว ซึ่งกระทรวงได้รับเรื่องและดำเนินการแล้ว

พ.ต.อ.หญิงวิษัญชยากร กล่าวว่า ขณะเดียวกันได้มอบหมายให้ พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ รอง ผบ.ตร. เป็นหัวหน้าคณะทำงานสืบสวนสอบสวน และให้ พล.ต.ท.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นรองหัวหน้า ดำเนินการสืบสวนและ

จับกุมผู้กระทำความผิดโดยเร่งด่วน

นางธิดา ถาวรเศรษฐ์ แกนนำกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) กล่าวว่า นายวุฒิพงศ์ไม่ได้ขึ้นกับ นปช. เป็นเรื่องของคนที่วุฒิภาวะไม่เพียงพอ ไม่สามารถไปบังคับเขาได้ แต่เดือนคนเสื้อแดงระวังคำพูด

ทั้งนี้ การตัดสินใจของรัฐบาลในการดำเนินคดีโกตีครั้งนี้ เกิดขึ้นภายหลังพรรคประชาธิปัตย์ได้ออกมาประกาศว่าจะดำเนินการยื่นเรื่องกับเจ้าหน้าที่รัฐเร่งจัดการ เพราะหากปล่อยให้มีการบ่อนการบิดเบือนข้อเท็จจริง ย่อมเกิดความไม่มั่นคงในเรื่องการปกครอง ■



ศอ.รส.ตำหนิปลัดกิตติพงษ์

น.ส.สิริมา สุนาวัน คณะทำงานศูนย์อำนวยความสะดวกรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) กล่าวว่า การที่นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรมลงมาต้อนรับนายสุเทพและกลุ่ม กปปส. เมื่อวันที่ 8 เมษายน และร่วมกันประชุมในลักษณะให้การรับรอง เป็นสิ่งที่ ศอ.รส.ต้องตำหนิ นายสุเทพและปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยเฉพาะ

ปลัดกระทรวงยุติธรรมถือเป็นผู้บังคับบัญชาของ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ซึ่งขณะนั้นนายสุเทพและแกนนำ กปปส.ถูกดำเนินคดีในคดีพิเศษ และมีหมายจับ ปลัดกระทรวงยุติธรรมควรแจ้งให้พนักงานสอบสวนเข้าจับกุมดำเนินคดีนายสุเทพ ดังนั้น ศอ.รส.จะเชิญปลัดกระทรวงทุกกระทรวงมาประชุมเพื่อกำชับและทำความเข้าใจต่อการปฏิบัติในเรื่องเช่นนี้ ในวันที่ 17 เมษายน โดยกำหนดให้ ปลัดกระทรวงทุกคนต้องมาด้วยตนเอง

ปลัดยธ.ลั่นพร้อมรับผิดชอบ

นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) กล่าวถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่ 8 เมษายน ว่า เมื่อได้รับแจ้งว่ากลุ่ม กปปส.จะเดินทางมากระทรวงยุติธรรม ในฐานะปลัดกระทรวงจึงลงมากำกับดูแล เป็นการตัดสินใจของตนเอง ไม่ได้เกี่ยวกับผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมคนอื่น และพร้อมจะรับผิดชอบในการตัดสินใจ เนื่องจากเห็นว่ามีคนจำนวนมากอาจเกิดการเผชิญหน้า จึงให้กลุ่ม กปปส.คัดเลือกตัวแทนเข้าพูดคุย 4-5 คน เพราะการรับฟังเป็นสิ่งสำคัญมาก เบื้องต้น นายสุเทพได้ชี้แจงแนวทางปฏิรูปกับผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม จึงได้บอกวาติศทาง ประเด็นที่ทำอยู่ในฐานะสมาชิกเครือข่ายเดินหน้าปฏิรูปใกล้เคียงกัน มุมมองส่วนตัวเห็นว่าการปฏิรูปในความขัดแย้ง ต้องให้ทุกฝ่ายของคู่ขัดแย้งมาทำด้วยกัน ตามวิถีทางประชาธิปไตย

ปลัดกระทรวงยุติธรรมกล่าวต่อว่า ส่วนการใช้ห้องประชุมของกระทรวงยุติธรรมพูดคุย เนื่องจาก นายสุเทพได้เคลื่อนขบวนถึงชั้น 2 แล้ว อยู่หน้าห้องประชุมพอดิ บริเวณนั้นมีห้องประชุมห้องเดียว ไม่มีการวางแผนล่วงหน้า พูดคุยกันถึงเวลา 12.30 น. มีการบอกว่าหิวข้าวจึงรับประทานอาหารกัน ยืนยันพร้อมรับผิดชอบในการตัดสินใจ

ทุกวันนี้จะสู้กันให้ได้ ให้ตายไปกันข้าง” เมื่อถามย้ำว่า ถ้าประชาชนฆ่ากันตายทหารคดียกออกไปปฏิบัติ ใช่หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า “ไม่ใช่เรื่องที่จะตอบ ถ้าตอบอย่างนั้น สื่อจะนำไปเขียนว่าไม่หวังประชาชน ปลอ่ยให้ประชาชนตายก่อนแล้วค่อยออกมาเป็นอัศวินขี่ม้าขาวยึดอำนาจ ออกมาให้ใช้สติ ปัญญา เหตุผลในการแก้ไขปัญหา เคารพกฎหมาย ก็จะแก้ไขปัญหาได้ อย่างไรก็ตาม ไม่สัญญากับใคร ทั้งสิ้นว่า ใครทำอะไร หรือไม่ทำอะไร”

‘จี้ดีเอสไอรับคดีพิเศษ‘ผังล้มเจ้า’

นายลาอิต ปิตุเตชะ รองหัวหน้า ปชป.กล่าวว่า ได้รับหมายเรียกจากศาลอาญาเข้าให้ปากคำ ไต่สวนพยาน กรณีที่ยื่นให้ศาลพิจารณาเพิกถอน ประกันตัวนายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วม ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) และนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ในฐานะเลขาธิการ นปช. ในวันที่ 18 เมษายน โดยจะนำพยานหลักฐานไปยื่น ต่อศาลเพิ่มเติม คือการปราศรัยของแกนนำคนเสื้อแดงเมื่อวันที่ 5 เมษายนที่ผ่านมา เพราะเนื้อหาเข้า ขยายปลุกระดม ทำผิดเงื่อนไขการให้ประกันตัว อีกทั้งยังเชื่อมโยงกับการที่นายวุฒิพงษ์ให้สัมภาษณ์ ผ่านสื่อต่างประเทศด้วย ทั้งนี้ ขอเรียกร้องให้นายธาริตเร่งสอบและจับกุมผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับ ผังล้มเจ้า หากนายธาริตไม่รับเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษ จะดำเนินคดีในข้อหาละเว้นปฏิบัติหน้าที่



ชี้แจง 'รัฐบาลดิจิทัล' แก้สัมมนา เพื่อแจกแจงปลัดกท.

'บิ๊กตุ๋' สัมผัคน. ค้องกำเนิมคตี่
ปาบีณบ่วนุกบปส. ที่มทากไทย
นายกาจีเอาผิกโกคี่ทนี่นสตาบัน

พบ. ทบ. ฮี้ม! ตั้งรัฐฐาธิปัตย์ผิดกฎหมาย
ปฏิเสธไม่ไซ่หน้าทีทหารออกโรงจัดการ
ไ้ยเป็นหน้าทีตำรวจ-ศอ.รส.-ดีเอสไอจับ
ติดคุก ย้าทหารเป็นกลาง ★ มีต่อหน้า 16

อย่างเข้มงวด เมื่อถามว่า กรณีการแบ่งแยกดินแดนของคนเสื้อแดง กับสิ่งที่นายสุเทพปราศรัยต่างกันหรือไม่ นายสุเทพจึงตอบว่า กลุ่มเสื้อแดงที่ออกมาประกาศนั้น เป็นในด้านกรขอแยกไม่ได้แบ่งแยก แต่นายสุเทพมีการประชุมแกนนำที่สนับสนุนกว่า 1,800 องค์กร แสดงถึงความตั้งใจชัดเจน สามารถตีความสีหน้าทีนายสุเทพร้องไห้ได้ 2 ทางคือ นายสุเทพแสดงความดีใจอย่างมากที่ได้เป็นผู้นำอย่างทีปรารถนา หรือนายสุเทพเสียใจทีถูกคนอยู่เบื้องหลังล่อยแพ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รุมว.แรงงาน และ ผอ.ศอ.รต. ไม่ได้เข้าทำงานในศอ.รต.เนื่องจากลาราชการเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งจะกลับเข้าทำงานในวันศุกร์ที่ 11 เม.ย.

★ **ซัด “เทือก” ฟันซีฟเผด็จการ 14 ตุลา**

นายประชา ประสพตี รมข.มหาดไทย กล่าว ว่า นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. ประกาศตั้งตนเป็นรัฐาธิปัตย์ไม่เพี้ยนก็บ้า คิดจะเอาโมเดลเมื่อปี 2514 ทีจอมพลถนอม กิตติขจร จอมพลประภาส จารุเสถียร ทำไว้มาเลียนแบบเป็นเผด็จการคินซีฟ ทำปฏิวัติซ้อนรูป ล้มล้างรัฐบาล และระบอบประชาธิปไตย เดิมพันตัวเองถ้าสำเร็จก็เป็นใหญ่ไม่ต้องติดคุกไม่ต้องโทษประหารข้อหา กบฏ ครั้งนั้นเมื่อ 2 จอมพลยึดอำนาจตั้งตนเป็นรัฐาธิปัตย์มี ส.ส.3 คน ไปฟ้องศาลอาญา แต่ศาลยกฟ้องอ้างว่าเมื่อยึดอำนาจได้ยอมมีอำนาจ ซึ่ง 3 ส.ส.ถูกสั่งจำคุกและเกิดวิกฤติ 14 ตุลา 2516 ขอ ผวกเตือนประชาชนอย่าด่าถกตกเป็นเครื่องมือ จะติดร่างแหไปด้วยและขอเรียกร้องไห้ผู้รักประชาธิปไตย ออกมาต่อต้านเผด็จการคินซีฟ รักษารัฐบาลทีมาจากประชาธิปไตยไว้ให้นานทีสุดแม้ว่าจะต้องเสียเลือดเสียเนื้อก็ตาม นายสุเทพเลิกฝันเฟื่องได้แล้ว จะยึดอำนาจต้องข้ามศพประชาชนไปก่อน

★ **ศอ.รต.ยก “มูตีสี่” จวกศาล รธน.**

มีการประท้วงที่รุนแรงในวงกว้าง และจากรายงาน East Asia Economic Update 2014 ของ ธนาคารโลกยังคาดการณ์ว่าในปี ๕7 เศรษฐกิจไทย จะขยายตัวต่ำทีสุดในอาเซียนด้วย ศอ.รต.จึงขอเรียกร้องไห้ทุกฝ่ายร่วมกันแก้ปัญหาคความขัดแย้งทีเกิดขึ้น โดยเร็ว โดยเฉพาะองค์กรในกระบวนการยุติธรรม นอกจากนี้ควรจัดการเลือกตั้งโดยเร็วทีสุด และขอเรียกร้องประชาชนไม่ให้เข้าร่วมสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใดๆทีขัดแย้งกันอยู่ในขณะนี้

★ **ตำหนิปลัดยธ.ออกหน้ารับ “เทือก”**

น.ส.สิริมา กล่าวอีกว่า ศอ.รต.เห็นว่าการที กปปส.เรียกร้องไห้ข้าราชการมาเข้าร่วมเป็นลิ่งไม่เหมาะสมเป็นการสร้างแรงกดดันให้ข้าราชการ เพราะ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนกำหนดให้ข้าราชการ เป็นกลางทางการเมือง จึงขอตำหนิ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. ทีไปปราศรัยกดดันเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม และตำหนิ นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ทีออกมาต้อนรับ นายสุเทพในลักษณะให้การรับรองเข้าข่ายการกระทำไม่เหมาะสม เพราะเป็นผู้บังคับบัญชากรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และเป็นกรรมการคดีพิเศษ ควรให้พนักงานสอบสวนจับกุม นายสุเทพกับพวกทีถูกดำเนินคดีพิเศษฐานร่วมกันเป็นกบฏ และมีหมายจับ มิใช่ให้การรับรอง ซึ่ง ศอ.รต.จะเรียกรปลัดกระทรวงทุกกระทรวงมาประชุมเพื่อกำชับตักเตือน และทำ ความเข้าใจในวันที่ 17 เม.ย. เวลา 14.00 น.

★ **ปลัด ยธ.พร้อมรับผิดต้อนรับมือบ**

นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงกรณี นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. นำมวลชนเข้าชี้แจงแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยว่า เป็นเรื่องทีไม่ทราบล่วงหน้า ได้รับแจ้งว่า กลุ่ม กปปส. เดินทางมาทีกระทรวงยุติธรรม ในฐานะ ปลัดกระทรวงยุติธรรมจึงลงมาดูแลเป็นการตัดสินใจของตน ไม่เกี่ยวกับผู้บริหารกระทรวงอื่น

★ **ขู่เล่นงาน ขรก.ต้อนรับ “เทือก”**

นายสุพงษ์กล่าวว่า ส่วนทีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. เดินทางไปยังหน่วยงานราชการต่างๆนั้น อยากเตือนปลัดกระทรวงและข้าราชการขอให้ทำงานตามปกติไม่จำเป็นต้องออกมาให้การต้อนรับนายสุเทพกับพวก เพราะเป็นกบฏ หากปลัดหรือข้าราชการคนใดใช้เวลาราชการออกมาสนับสนุนถือว่ามีความผิดวินัยร้ายแรง และผิดกฎหมาย เพราะนายสุเทพประกาศจะยึดอำนาจการปก-



ฉบับประจำวันที่... 170 ๒๕๖๑ 2557 หน้า 1:6:19

ดูตรวจจับ โรงงาน ทิ้ง-ขยะพิษ

ดีเอสไอ-กระทรวงอุตสาหกรรม บุกตรวจสอบ
โรงงานเถื่อนย่านบางปู หลังสงสัยทิ้งขยะกากอุตสาหกรรมลงบ่อขยะแพรกษา จนก่อให้ ★ มีต่อหน้า 6

ดูตรวจจับ ☆ ต่อจากหน้า 1

เกิดมลพิษช่วงเพลิงไหม้ครั้งใหญ่กลางเดือนที่แล้ว พบหลายแห่งเจ้าของรู้แหวเปิดโรงงานแผ่นหิน แต่อีกหลายแห่งเจอหลักฐานคาหนังคาเขาเผยสั่งดำเนินคดีโรงงานที่ทำผิดไปแล้ว 7 แห่ง แถมเตรียมเรียกเทศบาลบางปูเข้าให้ปากคำหลังถูกขัดทอใช้รถขยะของหลวงรับจ้างขนกากขยะพิษไปทิ้ง

ดีเอสไอบุกจับโรงงานเถื่อนเชื่อมโยงทิ้งกากอุตสาหกรรมลงบ่อขยะแพรกษารั้งนี้ เปิดเผยเมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 เม.ย. นายภูวิช ยมหา ผู้อำนวยการส่วนบริการคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ นายสุรพล ชามาตย์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นำกำลังเข้าตรวจสอบโรงงานหลายแห่งภายในซอยเทศบาลบางปู 88 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ หลังสงสัยเป็นโรงงานที่ลักลอบนำกากอุตสาหกรรมไปทิ้งในบ่อขยะ ซอยแพรกษา 8 จนเมื่อกลางเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา ได้เกิดเพลิงไหม้บ่อขยะและก่อให้เกิดมลพิษขึ้น จากการสังเกตพบว่าโรงงานหลายแห่งได้ปิดดำเนินการ คาดนายทุนเจ้าของโรงงานน่าจะรู้ความเคลื่อนไหวและหลบหนีไปก่อนเจ้าหน้าที่จะไปถึง

ต่อมาเจ้าหน้าที่ดีเอสไอและผู้เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบภายในโรงงานแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในซอยดังกล่าวมีรั้วรอบขอบชิด แต่ไม่พบตัวเจ้าของหรือ

คนดูแล ภายในโกดังพบแผ่นหนังสัตว์ ขนาดความกว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร วางกองอยู่จำนวนมากและพบเศษชิ้นส่วนหนังสัตว์ที่เหลือจากการแปรรูปกองอยู่อีกจำนวนหนึ่ง ตรวจสอบพบว่า ลักษณะคล้ายกับชิ้นส่วนที่พบในกองขยะแพรกษา ซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าอาจจะเป็นชิ้นส่วนที่นำออกไปจากสถานที่แห่งเดียวกันนี้ เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงเก็บตัวอย่างส่งไปตรวจสอบดีเอ็นเอว่าตรงกันหรือไม่

จากนั้นเข้าตรวจสอบบริษัท RGB จำกัด เลขที่ 1088 ซึ่งเป็นโรงงานแยกชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จำพวกเครื่องคอมพิวเตอร์และจอทีวีหลายขนาดที่ใช้แล้ว ปรากฏว่าพบแรงงานชาวพม่าจำนวนมากกำลังแยกชิ้นส่วนต่างๆ ซึ่งคล้ายกับชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่พบในบ่อขยะ จึงเชิญตัวนายวรวิทย์ พิทักษ์เลิศกุล อายุ 65 ปี อ้างเป็นเจ้าของกิจการมาสอบถาม ทราบว่าโรงงานเพิ่งเปิดกิจการแยกชิ้นส่วนเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ได้เพียง 6 เดือนเศษ และอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตประกอบกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยนายวรวิทย์อ้างว่า โรงงานแห่งนี้ตนไม่ได้ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง จึงไม่ทราบว่าพนักงานได้นำขยะอิเล็กทรอนิกส์ออกไปทิ้งที่หน้าบริษัทหรือไม่ก่อนที่จะลงขยะจะมากับไป

นายสุรพล ชามาตย์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า การปราบปรามโรงงานเถื่อน

จะต้องทำคู่กันไป เนื่องจากโรงงานเถื่อนจะไม่มีการกำกับดูแล มีการทิ้งของเสียและโลหะปนเปื้อนลงในน้ำ กระทรวงอุตสาหกรรมจะจัดกำลังเข้ามาจับกุมดำเนินคดีโรงงานเหล่านี้เนื่องจากกระทำความผิดทั้งหมด มีทั้งขยะอันตรายและไม่มีอันตรายที่ต้องอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. โรงงาน ในส่วนในบ่อขยะแพรกษาจากการตรวจสอบล่าสุดพบว่า มีชิ้นส่วนหนังสัตว์ที่เกิดจากกระบวนการฟอกหนัง ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วง โดยเฉพาะ โรงฟอกหนังที่ปิดโรงงานหลบหนีไปนั้นเชื่อว่าเป็นสถานที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตประกอบการ ถ้าเทศบาลหรือผู้รับเหมาขนขยะ นำหนังสัตว์เหล่านั้นไปทิ้งจะไม่เป็นอันตรายมาก เพราะหนังสัตว์ดังกล่าวถูกฟอกด้วยสารโครเมียมที่มีอันตรายเท่ากับสารตะกั่ว เมื่อนำไปฝังกลบในดินจะซึมเข้าสู่ น้ำได้ดิน

นายภูวิช ยมหา ผอ.ส่วนบริการคดีพิเศษ ดีเอสไอกล่าวว่า โรงงานที่ลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในบ่อขยะแพรกษามีราว 200 โรง ดีเอสไอได้ออกหมายเรียกผู้เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ขนส่งและผู้กำจัดขยะมาตรวจสอบ โดยเก็บตัวอย่างกากอุตสาหกรรมจากโรงงานในบัญชีรายชื่อมาเปรียบเทียบกับกากอุตสาหกรรมที่พบในบ่อขยะแพรกษาคดีนี้โดยขึ้นเป็นคดีพิเศษทั้งหมด เนื่องจากมีความผิดตาม พ.ร.บ.

ดูตรวจจับ ☆ ต่อจากหน้า ๖

อยู่หลายฐานความผิด ขณะที่การตรวจสอบรถขนขยะ
ของเทศบาลบางปู พบว่าได้ขนขยะอุตสาหกรรม
ไปทิ้งจริง สอดคล้องกับสถานประกอบการที่ยืนยัน
ว่า รถขยะเทศบาลเข้ามาขนขยะในโรงงานไปทิ้ง
ตามกองขยะต่างๆ ในจังหวัด ซึ่งจะออกหมายเรียก
ทางเทศบาลบางปูมาสอบสวนว่าอนุญาตให้ขนขยะ
อุตสาหกรรมได้อย่างไร ในส่วนนี้ต้องล้วงลึกเข้าไป
ถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดด้วย และการตรวจสอบ
โรงงานกว่า 10 โรงในครั้งนี่ จับกุมดำเนินคดีแล้ว
7 โรง และจะทยอยจับกุมเรื่อยๆ เพื่อบังคับใช้
กฎหมายอย่างจริงจัง

ข่าวสด

ฉบับประจำวันที่ 10 มิ.ย. 2557 หน้า 1:10,11

ยังลักขโมยเงินจาก ยี่สิบห้าไม่ได้ นายกฯ หลังยุบสภา

เพื่อไทยจี้มาร์กเกตีเยอร์เทือก
เล็กมือบงแบ้วมาลงเลือกตั้ง
ยรรยงพบบปช.แจงคดีข้าว
ยัน'ปู'สั่งสอบทุจริตตลอด

'ปู'โพสต์ห่วงศาล
รธน.ตกเป็นเครื่องมือ
กลุ่มการเมือง กรณี
รับคดีถวิล วินิจชัยซ้ำ
ซ้อน วอนทุกฝ่ายยึด
หลักการ- □อ่านต่อหน้า10

● ยิ่งลักษณ์ □ ต่อจากหน้า 1

เป็นธรรมชาติ ให้คนรุ่นหลังยึดถือ ตอบคำถามสังคมโลกได้ ศอ.รศ.แถลงมูตีสห้วงกรณี 2 ก.พ.เป็นโมฆะ กระทบความน่าเชื่อถือไทย พท.ไล่มารักไปยุคเทือก เลิกมีอบดินหน้า เลือกลง ขรรยงพป.ป.ช. เป็นพยานแจ้งคดี ข้าว ชันนากษสังสอบทุจริตอยู่ตลอด ส.ว.ใหม่รายงานตัวคึกคัก

‘ปู’ตั้งข้อสังเกต ‘ศาลรธน.’

เมื่อวันที่ 9 เม.ย. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า จากการที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติยกเว้นรับคำร้องกรณี นายไพฑูย์ นิตติตะวัน ส.ว.สรรหาและคณะยื่นขอให้วินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของตน กรณีโยกย้ายนายถวิล เปลี่ยนศรี ในครั้งนี้ ตนตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการสร้างปรากฏการณ์และบรรทัดฐานใหม่ในการบริหารราชการของไทย เพราะถือเป็นครั้งแรกที่ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์กรอิสระ รับผิดชอบกับการบริหารงานบุคคลมาพิจารณา ทั้งที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้คืนตำแหน่งเลขาธิการสมช.แก่นายถวิล ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามคำสั่งศาลเรียบร้อยแล้ว

“เมื่อพิจารณาสถานะของดิฉันในขณะนี้ ได้พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 180 (2) แล้วเนื่องจากการยุบสภาและคืนอำนาจการตัดสินใจทางการเมืองตามวิถีทางในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปัจจุบันดิฉันปฏิบัติหน้าที่นายกฯตามมาตรา 181 เท่านั้น จึงไม่มีเหตุผลให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณารับคำร้องดังกล่าว มาวินิจฉัยให้เกิดความซ้ำซ้อนกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่มีอยู่แล้ว เพราะนอกจากจะเป็นคำวินิจฉัยที่ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเสียเองแล้ว คำวินิจฉัยที่ขาดหลักการความเป็นสากลในเรื่องหลักนิติธรรม อาจกลายเป็นเครื่องมือของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในทางการเมืองอีกด้วย” นายกฯกล่าว

ขอทุกฝ่ายยึดหลักการ-เป็นธรรมชาติ

น.ส.ยิ่งลักษณ์กล่าวว่า ตามหลักการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจนั้น อำนาจอธิปไตย บริหาร ตุลาการจะต้องสมดุลกัน และในปัจจุบันมีหน่วยงานและสถาบันที่ทำหน้าที่ ดังกล่าวอยู่แล้ว หากทุกฝ่ายทำหน้าที่โดยยึดหลักการดังกล่าว จะทำให้การบริหารราชการแผ่นดินราบรื่น และท่ามกลางสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งเช่นปัจจุบัน สถาบันที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ควรต้องตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร โดยยึดหลักการและหน้าที่ตามขอบเขตที่รัฐธรรมนูญกำหนด โดยไม่ก้าวล่วงอำนาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร หรือตุลาการ

“ที่สำคัญจะต้องไม่สร้างความแตกแยกให้ กับสังคมด้วยการดำเนินการใดๆ ในลักษณะ 2 มาตราฐาน ขอให้ทุกฝ่ายทำงานโดยยึดหลักการที่ถูกต้อง เป็นธรรม และเป็นสากล เพื่อให้คนรุ่นหลังมีหลักยึดและให้ประเทศไทย ตอบคำถามของสังคมโลกได้อย่างภาคภูมิใจ”

ด้านนายชวนะ ไตรมาส เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เปิดเผยว่า ระหว่างนี้เองก็คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะยังไม่ประชุมเพื่อพิจารณาคดีดังกล่าว โดยจะรอนจนถึงวันที่ 18 เม.ย.ที่จะเป็นวันครบกำหนดระยะเวลาการชี้แจงข้อกล่าวหาจากน.ส.ยิ่งลักษณ์ และเมื่อได้รับหนังสือชี้แจงข้อกล่าวหาแล้วก็จะนำหนังสือดังกล่าวเข้าที่ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการพิจารณาคดีต่อไป

ศอ.รศ.ชี้ทั่วโลกจับตาดูเลือกตั้ง

เวลา 13.00 น. ที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) น.ส.สิริมา สุนาวิณ คณะทำงานศอ.รศ. แถลงผลประชุมศอ.รศ.ว่า ศอ.รศ.ได้รับรายงานว่า มูตีส อินเวสเตอร์ เซอร์วิส ออกรายงานฉบับล่าสุดถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้การเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 2 ก.พ.ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งคำวินิจฉัยดังกล่าวเป็นผลลบต่ออันดับความน่าเชื่อถือของไทย และเกิดความเสี่ยงว่าภาวะชะงักงันทางการเมืองจะยืดเยื้อต่อไปอีกนานจนถึงครึ่งปีหลังของปี 57 เพิ่มความเสี่ยงด้านลบต่อแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และเพิ่มความเสี่ยงที่จะมีการประท้วงรุนแรงในวงกว้าง

น.ส.สิริมา กล่าวว่า นอกจากนี้จากรายงาน East Asia Economic Update 2014 ของธนาคารโลก ยังคาดการณ์ว่าในปี 57 เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวต่ำที่สุดในอาเซียนด้วย ศอ.รศ. จึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมกันแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยเร็ว โดยเฉพาะองค์กรในกระบวนการยุติธรรม และควรจัดการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุด และขอเรียกร้องประชาชนไม่ให้เข้าร่วมสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใดที่ขัดแย้งกันอยู่ในขณะนี้

ปึงย่า ‘อ็ย-อังกฤษ’ หนุนพท.

นายสุรพงษ์ โควิจักษณ์ชัยกุล ปฏิบัติหน้าที่รองนายกฯและรมว.ต่างประเทศ กล่าวถึงคณะทูตสหรัฐอเมริกาเข้าพบกับนายกฯเมื่อวันที่ 8 เม.ย.ที่ผ่านมาว่า สหรัฐแสดงความเป็นห่วงถึงสถานการณ์การเมืองของไทย และสนับสนุนแนวทางประชาธิปไตยในประเทศไทย และไม่ต้องถ่วงการการเมืองนอกกรอบ เช่นกัน ตนขอฝากถึงนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ว่าควรมีความเข้าใจและสนับสนุนแนวทางประชาธิปไตยในไทยมากขึ้น

นายจรรพพงศ์ เรื่องสุวรรณ ปฏิบัติหน้าที่ รมว.มหาดไทย กล่าวขอบคุณข้าราชการที่มาร่วมรดน้ำคำหัว พร้อมระบุว่า ขอบคุณทุกคนที่อดทน อดกลั้นฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคจนอยู่ได้มาถึง 5 เดือน ที่อยู่ได้ไม่ใช่เพราะนายกฯอยู่ในตำแหน่งรักษาการ แต่เพราะข้าราชการยังคงให้ความสำคัญกับรัฐบาล ไม่เช่นนั้นรัฐบาลคงอยู่ได้ยาก ขอขำว่ารัฐบาลนี้มาด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย เราควรใช้ช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ทบทวนถึงสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้

มท.1 ชี้กต.ทำไทยเสียโอกาส

จากนั้นนายจรรพพงศ์ ให้สัมภาษณ์ถึงที่ประชุมร่วมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กับฝ่ายความมั่นคงเห็นว่าการเลือกตั้งใหม่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ภายใน 45-60 วันว่า รัฐบาลคงต้องรักษาการต่อไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 181 ส่วนจะจัดเลือกตั้งได้เมื่อใด ต้องถาม กกต.เพราะกกต.มีหน้าที่จัดเลือกตั้ง เชื่อว่า กกต.ทราบดีว่าการไม่มีรัฐบาลอย่างเป็นทางการทำให้ประเทศเสียโอกาส ถ้ากกต.ใช้สามัญสำนึกและหวังดีต่อประเทศชาติ ก็ต้องจัดเลือกตั้งให้สมบูรณ์

“คนทั่วประเทศเขาก็รู้สึก ผ่ากบออกกต. ด้วยว่าตอนนี้คนเขาคิดว่า กกต.มีคนเดียวไม่ได้มี 5 คน กกต.ต้องทำงานเป็นองค์กรอิสระหรือไม่ แต่ตอนนี้ไม่รู้สึกละเป็นอย่างนั้น” นายจรรพพงศ์กล่าว

เย้ยคำวินิจฉัยเผด็จการนิติฯ

เมื่อถามว่าห่วงการตรวจสอบขององค์กรอิสระหรือไม่ นายจรรพพงศ์กล่าวว่า ทุกอย่าง

เป็นไปตามคาดอยู่แล้ว รัฐบาลเตรียมรับมือไว้แล้วแต่บอกไม่ได้ ตอนนี้รัฐบาลหลังฟังฝ่ากับประชาชน เราสู้กับความไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรม ตอนนี้นำการต่อสู้เป็นสงครามของความชอบธรรม ความยุติธรรม กับความไม่ชอบธรรม ที่ผ่านมารัฐบาลพยายามยึดความชอบธรรม ความเป็นธรรม แต่โดนวินิจฉัยโดยบางอย่างที่เราเรียกว่าต้องเผด็จการนิติศาสตร์กันเลย

“การยื่นอุทธรณ์ความถูกต้องชอบธรรมที่สุดแล้วประชาชนจะอยู่ข้างรัฐบาล ประชาชนจะเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้รัฐบาลถามว่าเรากลัวคำตัดสินหรือไม่ เคารพแต่เรากลัวมติส่วนใหญ่ของประชาชน ถ้าเขากล้าศึก รัฐธรรมนูญก็จะได้เจอกับประชาชนที่ยืนอยู่หลังรัฐบาล” นายจรรพพงศ์กล่าว

พท.ไว้อย่างใจยึดเลือกตั้ง

ที่พรรคเพื่อไทย นายอนุสรณ์ เี่ยมสะอาด รองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี นายภูษงค์ นุตราชวงศ์ เลขาธิการกกต. ระบุผลการประชุมของกกต. กับฝ่ายความมั่นคงไม่สามารถจัดเลือกตั้งได้ภายใน 45-60 วันว่า

ชัดเจนว่ากต.จงใจใช้เวลาเลื่อนการเลือกตั้งออกไป การเชิญหน่วยงานความมั่นคงมาประชุมแค่การยืมมือมาเท่านั้น อีกทั้งไม่มีหน้าที่จัดเลือกตั้ง จะรู้ดีเท่ากับกต.ที่มีหน้าที่จัดเลือกตั้งได้อย่างไร สิ่งที่เกิดขึ้นจึงตรงกับสิ่งที่ประชาชนสงสัยถึงทฤษฎีสบคิด กต.ต้องให้ความชัดเจนในการจัดการเลือกตั้ง ไม่จำเป็นต้องรอเดือน เม.ย.-พ.ค. ถ้ากต.จะปฏิเสธว่าไม่จริงก็ควรออกมาให้ความชัดเจน

นายอนุสรณ์กล่าวถึงกรณีนายอภิสิทธิ์ เสนอให้มีการเจรจาทางออกระหว่างนายกฯกับนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขานุการ กปปส.ว่า ทางที่ดินนายอภิสิทธิ์ควรเป็นคนไปเจรจากับนายสุเทพ ที่ผ่านมานายกฯ พยายามพูดคุยกับนายสุเทพแล้วแต่ถูกปฏิเสธ นายอภิสิทธิ์ควรไปเจรจากับนายสุเทพ ให้หยุดจับประเทศเป็นตัวประกัน และพรรคประชาธิปัตย์ควรเสนอตัวลงเลือกตั้ง

ปชป.อ้างต้องคุย'เทือก'ก่อน

ที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต โฆษกพรรค ปชป. กล่าวว่า สหรัฐสนับสนุนแนวทางการเจรจาระหว่างคู่ขัดแย้ง สนับสนุนให้ทุกฝ่ายในประเทศได้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน ให้ทุกฝ่ายมีเวทีแสดงออกให้รัฐบาลฟังเพื่อกำหนดการเจรจาที่เป็นคำตอบที่แท้จริง และสหรัฐสนับสนุนการเลือกตั้ง เพราะถือเป็นทางออกที่เหมาะสมที่สุด แต่การเลือกตั้งนั้นต้องบริสุทธิ์ยุติธรรม ซึ่งพรรค ปชป. ก็เห็นตรงกัน พร้อมเข้าสู่การเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม หากน.ส.ยิ่งลักษณ์พร้อมเจรจา เชื่อว่านายสุเทพสามารถนัดพบได้ภายในวันที่ 10 เม.ย.เลย อยากให้นายกฯ ทำจริงอย่างที่พูด เพื่อเป็นประตูทางออกของประเทศ

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค ปชป. กล่าวว่า สหรัฐหวังและอยากเห็นการพูดคุยเพื่อให้กระบวนการเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ส่วนที่นายสุพงษ์ระบูนุ สหรัฐเร่งรัดให้ไทยรับจัดการเลือกตั้ง ไม่ทราบว่าอ้างอิงคำพูดอะไร เพราะที่เขาคุยกับคนไม่ได้พูดถึงเรื่องเร่งรัด บอกเพียงว่าการเลือกตั้งเป็นหัวใจของระบอบประชาธิปไตย ซึ่งตนและกปปส.ก็เห็นด้วย ส่วนกรณีน.ส.ยิ่งลักษณ์เรียกร้องให้กระบวนการยุติธรรมให้ความเป็นธรรมอย่างเสมอภาคและมาตรฐานเดียวกันนั้น เป็นความพยายามทำให้เข้าใจว่าถูกเลือกปฏิบัติ

สมชัยเผยเลิกคุย'กปปส.'

ที่สำนักงาน กต. นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กต.ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง ให้สัมภาษณ์ถึงการจัดเลือกตั้งส.ส.ว่ากต.จะนำผลการหารือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงเมื่อวันที่ 8 เม.ย.ที่ผ่านมา ไปหารือกับ 73 พรรค ในวันที่ 22 เม.ย. จากนั้นจะนำข้อสรุปจากทั้ง 2 วงไปพูดคุยกับรัฐบาล เพราะมีหน้าที่นำร่าง

พ.ร.ฎ.ขึ้นทูลเกล้าฯ ซึ่งรัฐบาลกับกต.จะต้องพิจารณาและเห็นตรงกันในการกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ ไม่ใช่คิดเองฝ่ายเดียวและจะไม่มี การคุยกับกปปส. คาดว่าจะได้พูดคุยกับ รัฐบาลในช่วงปลายเดือนเม.ย. เบื้องต้นวางกรอบเวลาจัดการเลือกตั้งหลังมีพ.ร.ฎ.จัดการเลือกตั้ง คือ 90 วัน 120 วัน และ 150 วัน แต่ยังไม่ได้ข้อยุติ

นายสมชัยกล่าวอีกว่า โจทย์สำคัญคือทำอย่างไรให้สังคมสงบ ประชาชนมีความพร้อม ไม่มีการคัดค้านการเลือกตั้ง และทำให้สังคมเห็นว่าเลือกตั้งคือทางออกของปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ เพราะตราบไคความเห็นยังแตกต่างกันอยู่ แม้งดไคจัดเลือกตั้งจะถูกแก้ไขแต่ไม่สามารถทำให้การเลือกตั้งสำเร็จได้

ยันรับรองสว.ใหม่ไม่ทัน 18 เมย.

นายสมชัยยังกล่าวถึงการรับรองผล 19 ว่าที่ส.ว.ที่เหลือว่า การประกาศรับรองผลส.ว.ในรอบที่ 2 เชื่อว่าจะมีจำนวนไม่มาก คงไม่เพียงพอให้ส.ว.ชุดใหม่เปิดประชุมวุฒิสภาได้ และคงไม่ทันเปิดประชุมวุฒิสภานัดแรกในวันที่ 18 เม.ย.นี้แน่นอน

ที่อาคารรัฐสภา 2 นายห้สวุฒิ วิจิตวิริยะกุล ประธานศาลปกครองสูงสุด นายศิเรก อิงคินันท์ ประธานศาลฎีกา และนายจรรย อินทจาร ประธานศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แทน นายใจเด็ด พรไชยา ที่ครบวาระ มีมติเลือก น.ส.สุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการป.ป.ช. ด้วยคะแนนเสียง 2 คะแนน ซึ่งถือเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของคณะกรรมการสรรหาทั้งหมดที่มีอยู่ ขึ้นตอนจากนี้จะนำรายชื่อเสนอต่อประธานวุฒิสภา เพื่อเปิดประชุมวุฒิสภาลงมติเห็นชอบ ก่อนนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯต่อไป

เปิดประชุมวุฒียังวุ่น

นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ เลขานุการคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้สัมภาษณ์กรณีมีข่าวสำนักเลขาธิการวุฒิสภา ส่งเรื่องมายังเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ขอให้กรมตราพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) เปิดประชุมวุฒิสภาสมัยวิสามัญ ภายในวันที่ 18 เม.ย.นี้ เพื่อถอดถอนนายนิคม ไวยรัชพานิช จากประธานวุฒิสภา และสรรหากรรมการป.ป.ช.แทนตำแหน่งที่ว่างว่า สลค.ส่งเรื่องมาถึงตนแล้ว จากนั้นสำนักเลขาธิการกฤษฎีกาจะทำหนังสือสอบถามความพร้อมกำหนดวันเปิดประชุมที่ชัดเจนกลับไปวุฒิสภาว่าจะเปิดเมื่อใด เนื่องจาก กต.อยู่ระหว่างการประกาศรับรองผลเลือกตั้งส.ว. จึงต้องรอคำตอบจากสำนักเลขาธิการวุฒิสภาว่า จะรอให้ กต.รับรองผลครบทุกคนก่อนหรือให้ตราพ.ร.ฎ.ดังกล่าวทันที และให้ระบุให้ชัดว่าจะตราเพื่อให้

สุรชัยหวังเกิดสุญญาภาศเพิ่ม

นายสุรชัยกล่าวว่า ส่วนตัวมองว่ากรณีนี้ อยู่ระหว่างการยุบสภา ไม่ใช่ชนออกสมัยประชุม และขณะนี้ไม่มีประธานวุฒิสภาให้เสนอเรื่องต่อประธานรัฐสภาได้ ถ้าตนดำเนินการเองจะเกิดคำถามตามมา จึงต้องกลับไปใช้รัฐธรรมนูญในบทบัญญัติทั่วไป ให้นายกฯเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะทำหนังสือชี้แจงส่งไปยังกรม.ขอให้ทบทวนอีกครั้ง ส่วนจะมีความเห็นต่างอีกหรือไม่ ต้องแล้วแต่กรม. ถ้ายังมีความเห็นต่างของ 2 องค์กร อาจต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ซึ่งเป็นทางออกตามกระบวนการที่ทำได้

นายสุรชัยกล่าวว่า ทั้งนี้ หากวันที่ 18 เม.ย.ไม่สามารถเปิดประชุมวุฒิสภาสมัยส.ว.ชุดเดิมหรือชุดใหม่ที่ได้รับการรับรองจากกต. ซึ่งกระบวนการจัดทำเอกสารดังกล่าวยังไม่ชัดเจน

นายสุรชัย เลียงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานวุฒิสภา กล่าวว่า สำนักเลขาธิการวุฒิสภาได้รับหนังสือจากเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สลค. พร้อมความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ระบุว่า การเปิดประชุมเฉพาะเรื่อง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 273 อยู่นอกสมัยประชุม จะต้องเป็นอำนาจของประธานรัฐสภาเป็นผู้สนองรับพระบรมราชโองการเปิดสมัยประชุม ซึ่งในส่วนนี้เรายังมีความเห็นต่างอยู่

วิสามัญได้จริง ก็เป็นเรื่องสุดวิสัย แต่เราจะพยายามทำให้เต็มที่ เพราะตนได้รับเรื่องซึ่งมาจากป.ป.ช.เมื่อวันที่ 31 มี.ค.จะต้องนัดประชุมภายใน 20 วัน ซึ่งพยายามกำหนดช่วงวันสุดท้ายแล้ว หากยังประชุมไม่ได้จะทำให้หน่วยงานขยับไม่ได้เลย อาจเกิดสุญญาภาศทางการเมืองเพิ่มขึ้น ส่วนใครจะเป็นผู้รับผิดชอบนั้น ตนยังตอบไม่ได้

ส.ว.ใหม่รายงานตัวคึกคัก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส.ว. 58 คน ที่กต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 เม.ย. ได้มารับหนังสือรับรองจากกต.เพื่อไปรายงานตัวที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาแล้ว 45 คน อาทิ นางอารณีย์ สาราค่า ส.ว.อุดรธานี นายอภิชาติ คำดี ส.ว.กระบี่ นายศรีเมือง เจริญศิริ ส.ว.มหาสารคาม นายมณเฑียร สงฆ์ประชา ส.ว.ชัยนาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการแสดงตนของส.ว.เลือกตั้งชุดใหม่ต่อสำนักเลขาธิการวุฒิสภาเป็นไปอย่างคึกคัก มีส.ว.เข้ามาแสดงตนอย่างต่อเนื่องรวม 42 คน ระหว่างการแสดงตน ส.ว.ชุดใหม่ได้พบปะทักทายกัน ขณะเดียวกันมีส.ว.สรรหาบางคนมาร่วมแสดงความยินดีและหารือด้วย ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการวุฒิสภายังเปิดให้ส.ว.เลือกตั้งที่เหลือ 16 คน เข้าแสดงตนจนถึงวันที่ 12 เม.ย. เวลา 08.30-17.00 น.

จองชัย-ศรีเมืองพร้อมชิงป.วุฒิ

ที่อาคารรัฐสภา 2 นายจองชัย เทียงธรรม ส.ว.สุพรรณบุรี ให้สัมภาษณ์หลังเข้าแสดงตนต่อวุฒิสภาว่า ไม่นึกใจต่อการทำหน้าที่ส.ว. ถือเป็นภาระของภารกิจแรกจะทำตามสิทธิและหน้าที่ของส.ว. ซึ่งตนมีแนวคิดสลายพฤติกรรมการเมืองชั่วของส.ว. เพราะการแบ่งกลุ่มเป็นเรื่องน่ากลัว ถ้ายังฝักใฝ่ฝ่ายใดจะเกิดความลำบาก ส่วนปัญหาการเมืองขณะนี้ยังไม่ถือว่าเป็นทางตัน ถ้าถึงทางตันจริงๆ ก็หาทางออกได้ด้วยข้อกฎหมาย ส่วนที่มีชื่อตนเข้าชิงประธานวุฒิสภานั้น ตนพร้อมเสนอตัวเองแต่ขอตรวจสอบเสียงสนับสนุนก่อนว่ามีมากน้อยแค่ไหน พร้อมทำหน้าที่ประธานวุฒิสภาอยู่แล้ว หากได้รับเลือก

นายศรีเมือง เจริญศิริ ส.ว.มหาสารคาม กล่าวว่า จะทำหน้าที่อย่างดีที่สุด ส่วนการเข้าชิงประธานวุฒิสภานั้น ยังเป็นเรื่องห่างไกล เนื่องจากยังไม่มีการประชุมใดๆ ต้องให้สมาชิกทำงานร่วมกันสักระยะ สำหรับกรณีใกล้ชิดกับพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรนั้น รู้จักกันมาหลายสิบปี เคยอยู่พรรคพลังธรรมด้วยกันและก่อนมาลงส.ว.ก็ไม่ได้คุยกับพ.ต.ท.ทักษิณ ส่วนที่มีกระแสว่าพรรคเพื่อไทยสนับสนุนตนชิงประธานวุฒิสภานั้น พรรคเพื่อไทยไม่เกี่ยวกับส.ว.และส.ว.ไม่ได้มีพรรค ตนมาจากการเลือกตั้งของชาวมหาสารคาม เป็นตัวของตัวเองอยู่แล้ว หากมีเพื่อนสมาชิกเสนอให้เป็นประธานวุฒิสภา เมื่ออาสามาทำงานเพื่อบ้านเมือง อะไรถ้าทำเพื่อบ้านเมืองก็ต้องทำ

ยรรยงเข้าแจกคดีข้าว

ที่สำนักงานป.ป.ช. นายยรรยง พวงราช ปฏิบัติหน้าที่รมช.พาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าชี้แจงในฐานะพยานในคดีจำนำข้าวของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ต่อป.ป.ช.ว่า เตรียมเอกสารชี้แจงเพิ่มเติม 40 หน้า โดย 24 หน้าเป็นเอกสารสรุป ส่วนที่เหลือเป็นหลักฐานตามการชี้แจงที่จะมอบให้แก่ป.ป.ช. ทั้งนี้ขอเรียกเรียกร้องให้ ป.ป.ช.ตั้งโจทย์วินิจฉัยให้ถูกต้อง เพื่อให้การพิจารณาเป็นธรรม ยืนยันว่าโครงการรับจำนำข้าว ไม่ได้ทำให้กลไกตลาดข้าวบิดเบือน แต่เป็นการยกระดับราคาข้าวในตลาดให้สูงขึ้น เพราะหากกลไกตลาดถูกบิดเบือนจริง คอให้มีโครงการรับจำนำข้าว ราคาข้าวก็ไม่สามารถปรับตัวสูงได้

นายยรรยงกล่าวว่า โครงการรับจำนำข้าวเป็นโครงการที่ไม่สามารถยกเลิกหรือยับยั้งได้ เนื่องจากเป็นโครงการที่รัฐบาลใช้หาเสียงและแถลงนโยบายต่อรัฐสภาไว้แล้ว แต่รัฐบาลได้ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ตามข้อห่วงหวัง ซึ่งโครงการรับจำนำข้าวไม่ได้เกิดขึ้นในรัฐบาลนี้เท่านั้น แต่การดำเนินการโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลครั้งนี้ เป็นเหมือนการใช้จ่ายแรงเพื่อช่วยเหลือชาวนา ยกยอระดับราคาข้าวให้สูงขึ้นกว่าราคาตลาด และขยายปริมาณการรับจำนำให้มากขึ้น รวมถึงที่ผ่านมารัฐบาลได้ป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้น โดยแก้ไขหลักเกณฑ์เพื่อปิดช่องโหว่ของโครงการดังกล่าว

ชี้จำนำเพื่อยกระดับชีวิตชาวนา

นายยรรยงให้สัมภาษณ์อีกครั้งหลังเข้าให้ถ้อยคำต่อป.ป.ช.กว่า 3 ชั่วโมงว่า มาให้ข้อมูลเชิงลึกและพอใจที่ป.ป.ช.ให้โอกาสรัฐบาลชี้แจง เนื่องจากมีความเข้าใจตลาดเคลื่อน ตนทำโครงการรับจำนำข้าวมาทุกรัฐบาลตั้งแต่รัฐบาลนายชวน หลีกภัย มาจนถึงรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ยกเว้นรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่ทำโครงการประกันราคา ยืนยันว่าโครงการของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ไม่ใช่โครงการใหม่ แต่ดำเนินการต่อเนื่องมาทุกรัฐบาล เพียงแต่ปรับราคาจำนำให้สูงขึ้น

นายยรรยงกล่าวอีกว่า ทั้งนี้ ป.ป.ช. สอบถาม 2 ประเด็นหลัก 1.ทำไมให้ราคาจำนำข้าวสูงถึง 1.5 หมื่นบาทต่อตัน และรับจำนำทุกเม็ด ซึ่งชี้แจงว่ารายได้ครัวเรือนของชาวนาสูงขึ้น ต้นทุนในผลผลิต 8,000-9,000 บาท เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนาให้ดีขึ้น คิดว่าป.ป.ช.เข้าใจ ยืนยันว่าราคา 1.5 หมื่นบาทไม่สูงเกินไป

ยัน 'ปู' สอบทุจริตต่อเนื่อง

นายยรรยงกล่าวว่า 2.ทำไมนายกฤษฎา เพิกเฉยไม่ระงับยับยั้งโครงการที่สังคมมองว่าเกิดความเสียหายมาก ตนชี้แจงว่านโยบายนี้รัฐบาลใช้หาเสียง ถือเป็นสัญญาประชาคม หากไม่ทำจะมีความผิดตามกฎหมาย ซึ่งนโยบายนี้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญมาตรา 84 (8) ที่กำหนดว่าทุกรัฐบาลมีหน้าที่ให้เกษตรกรมีรายได้สูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ และรัฐบาลพยายามป้องกัน ติดตามตรวจสอบการทุจริตตนได้อธิบายว่าการระงับโครงการทำไม่ได้เพราะอะไร ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการขนาดใหญ่มีผู้เกี่ยวข้องและใช้งบจำนวนมาก น.ส.ยิ่งลักษณ์จึงได้ป้องกัน ตรวจสอบและปราบปรามทุจริตอย่างต่อเนื่อง ไม่ได้ละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ไม่เกิดความเสียหายตามที่กล่าวหา

นายยรรยงกล่าวว่า ป.ป.ช.ได้สอบถามถึงตัวเลขการขาดทุนที่ น.ส.สุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำสินค้าเกษตรระบุไว้ นั่น ตัวเลขดังกล่าวยังไม่ยุติ และนายกฤษฎาเป็นคนแต่งตั้งอนุกรรมการดังกล่าว ซึ่งรัฐบาลตั้งข้อสังเกตว่าความเห็นของอนุกรรมการมีจุดอ่อนมาก จึงขอให้นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ปฏิบัติหน้าที่รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.คลังเป็นผู้ชี้แจง ส่วนหลักการปิดบัญชี

● **ยิ่งลักษณ์** □ **ต่อจากหน้า 10**

และความเสียหายมีเท่าไร ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของนักบัญชี รัฐบาลจึงนำนักบัญชีคือ นายพิชัย ชุณหวชิร นายกสทวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทยมาชี้แจง เนื่องจากการปิดบัญชีเป็นเรื่องเทคนิคที่ยาก จะปิดปีต่อไปไม่ได้ และไม่หนักใจที่คณะกรรมการสรรหามีมติเลือก น.ส.สุภา เป็นป.ป.ช.

ทนายปฐุมพ็อง 'ป.ป.ช.-วิชา'

นายบัญชา ปรมีศณาภรณ์ ทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนาย กฯ ให้รับผิดชอบคดีรับจำนำข้าว เปิดเผยว่า กำลังรวบรวมหลักฐานเอาผิดกรรมการป.ป.ช. เพื่อยื่นฟ้องต่อศาลอาญาข้อหาปฏิบัติหน้าที่มิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 กรณีมีมติยกคำร้องการถอดนายวิชา มหาคุณ กรรมการป.ป.ช. ออกจากองค์คณะไต่สวนคดีรับจำนำข้าวถึง 3 รอบ รวมถึงกรณีการตัดพยานคดีจำนำข้าวที่นาย กฯ ขอไป 11 ปาก เหลือ 3 ปาก และความผิดกรณีอื่นๆ ที่มีคำสั่งโดยมิชอบ ทำให้นาย กฯ ไม่ได้รับความเป็นธรรม ถือเป็นการใช้ดุลพินิจไม่สุจริต ทั้งที่บอกว่าใช้มาตรฐานเดียวกับศาลในการพิจารณาคดี นอกจากนี้จะเอาผิดเพิ่มเติมกับนายวิชา ข้อหาหมิ่นประมาทด้วยกรณีให้สัมภาษณ์และปาฐกถาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต ในลักษณะชี้ว่านาย กฯ มีความผิด โดยจะทำหนังสือถึงนาย กฯ ให้พิจารณาเรื่องดังกล่าวเร็วๆ นี้

วันเดียวกัน กลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (กวป.) นำโดยนายศรรัชต์ มาลัยทอง มาชุมนุมที่หน้าสำนักงานป.ป.ช. พร้อมทำพิธีสาปแช่ง ขับไล่วิญญาณร้ายที่สิงอยู่ในตัวคณะกรรมการป.ป.ช. และประกาศชุมนุมถึงวันที่ 11 เม.ย. เพื่อรอดูท่าที โดยไม่ขัดขวางการพิจารณาคดีโครงการรับจำนำข้าว แต่หากชุมนุมว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ผิดก็จะระดมชุมนุมใหญ่อีกครั้ง

พท.จัดตีประกันราคาข้าว

ที่พรรคเพื่อไทย นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ โฆษกพรรคเพื่อไทย แถลงกรณีนาย กฯ ขอเพิ่มพยานกรณีถูกกล่าวหาโครงการรับจำนำข้าวว่า ป.ป.ช.ควรให้ความเป็นธรรมเพราะพยานส่วนนี้มีความสำคัญต่อการตรวจสอบ ก่อนหน้านี้ นายวิชาให้ข้าวว่ามีข้าวหายและรัฐบาลหลอกลวงประชาชน เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าไม่จริง ดังนั้นหากตัดพยานทั้ง 4 ปากออกไป เท่ากับ ป.ป.ช.ไม่จริงใจ ก่อนหน้านี้ ป.ป.ช.เคยลดจำนวนพยาน หากป.ป.ช.เป็นกลางและมีความจริงใจ ควรให้เพิ่มพยาน มิเช่นนั้นคงมองเป็นอื่นไม่ได้ว่า ป.ป.ช.เร่งรีบตรวจสอบ

นายพร้อมพงศ์กล่าวว่า ตนผิดหวังกับมติ ป.ป.ช.ที่ไม่ตัดนายวิชา ออกจากกรรมการ

ตรวจสอบคดีนี้ ทั้งที่นายวิชาแสดงออกว่ามีอคติกับ น.ส.ยิ่งลักษณ์และรัฐบาลพรรคเพื่อไทย ขณะที่คดีโครงการประกันราคาข้าวไม่มีความคืบหน้า ซึ่งหลังเทศกาลสงกรานต์ต้นจะไปตามความคืบหน้าคดีเหล่านี้ที่ ป.ป.ช.

เร่งกวด.ดำเนินคดีขวางเลือกตั้ง

นายพร้อมพงศ์กล่าวว่า กวด.ต้องไปคุยกับนายสุเทพ กับกบปส. ถ้าอ้างว่าคุยไม่ได้ ก็ให้ดำเนินคดีกับนายสุเทพ กรณีขัดขวางการเลือกตั้ง ตนอยากให้กวด.ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรม รีบไปคุยหรือเร่งดำเนินคดีกับนายสุเทพ ถ้ากวด.ไม่ทำอะไรว่าจะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

นายพร้อมพงศ์กล่าวถึงกระแสข่าวมือดีดี ส.ส.เดินทางไปพบพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ที่ฮ่องกงว่า ถือเป็นสิทธิของสมาชิกที่จะเดินทางในช่วงสงกรานต์ เพื่อไปรดน้ำคำหัวขอพรผู้ใหญ่ และไม่ได้ผิดข้อบังคับของพรรคเพราะเป็นเรื่องเฉพาะตัวที่ทำได้ตามประเพณีไทย

» รับผิด 'ถวิล' บรรทัดฐานใหม่-

ครบเวลาแจง 18 เม.ย.

นายกฯ 'คาใจ'

ศาลรธน.



iSnap

เดินสายท. : นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. นำมวลชนไปยังกระทรวงกลาโหม เพื่อให้กำลังใจทหาร ก่อนจะพาแกนนำเข้าพบ พล.อ. นีพิทธิ์ ทองเล็ก ปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อหารือถึงสถานการณ์การเมือง

“ยิ่งลักษณ์”สั่งผบ.ตร.

ดำเนินคดี“โกตี”ฐานหมิ่นเบื้องสูง

“ยิ่งลักษณ์”โพสต์เฟซบุ๊กคาใจศาลรธน.รับคำร้องคดีย้าย “ถวิล” ชี้สร้างบรรทัดฐานใหม่ ย้ำคดีจับที่ศาลปกครองตนเองเป็นความ เป็นธรรมดาแล้ว ด้านศาลรธน.เผย 18 เม.ย.ครบกำหนดส่งเอกสารแจง “สุเทพ” แจงปลัดทท.เรื่อง รัฐธรรมนูญแค่สมมุติ ขณะที่มีมติสรรหาเลือก “สุภา” นั่งป.ป.ช.

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรวม.กลาโหม ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เมื่อวานนี้ (9 เม.ย.) ตอนหนึ่งระบุว่า

อ่านต่อหน้า > 13

ต่อจากหน้า > 16

: นายกฯ

“จากการที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์รับคำร้องกรณีให้นายไพฑูริย์ นิตติวัณ ส.ว.สรรหา และคณะ ยื่นเรื่องขอให้ศาลาภิบาลวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของดิฉัน กรณีการโยกย้ายนายถวิล เปลี่ยนศรี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในครั้งนี้

ดิฉันได้ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการสร้างปรากฏการณ์ และบรรทัดฐานใหม่ในการบริหารราชการของไทย เพราะถือเป็นครั้งแรกที่ศาลฯ ซึ่งเป็นองค์กรอิสระ รับคดีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลมาพิจารณา ทั้งๆ ที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้คืนตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติแก่นายถวิล ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามคำสั่งศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาสถานะของดิฉันในขณะนั้น ดิฉันได้พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 180 (2) แล้ว สืบเนื่องจากการยุบสภา และได้คืนอำนาจการตัดสินใจใน ทฤษฎีการเมืองตามวิถีทางในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยใน ปัจจุบันดิฉันปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 181 เท่านั้น

ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่จะต้องให้ศาลฯ พิจารณารับคำร้องดังกล่าว มาวินิจฉัยให้เกิดความซ้ำซ้อนกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่มีอยู่แล้ว เพราะนอกจากจะเป็นคำวินิจฉัยที่ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเสียเองแล้ว คำวินิจฉัยที่ขาดหลักการความเป็นสากลในเรื่อง “หลักนิติธรรม” อาจจะทำให้เสียชื่อเสียงของคณะตุลาการหนึ่งในทางการเมืองอีกด้วย

ตามหลักการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจนั้น อำนาจอธิปไตย บริหาร ตุลาการจะต้องมีความสมดุลกัน และในปัจจุบันมีหน่วยงานและสถาบันที่ทำหน้าที่ดังกล่าวอยู่แล้ว และหากทุกฝ่ายทำหน้าที่โดยยึดหลักการดังกล่าว ก็จะทำให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างราบรื่น

และท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองที่มีความขัดแย้งเช่นปัจจุบัน สถาบันที่มีความเกี่ยวข้องกับ โดยเฉพะอย่างยิ่งองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญควรต้องตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร โดยยึดหลักการ และหน้าที่ตามขอบเขตที่รัฐธรรมนูญกำหนด โดยไม่ก้าวก้าอำนาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร หรือตุลาการ

และที่สำคัญจะต้องไม่สร้างความแตกแยกให้กับสังคมด้วยการดำเนินการใดๆ ในลักษณะสองมาตรฐาน ขอให้ทุกฝ่ายทำงานโดยยึดหลักการที่ถูกต้อง เป็นธรรม และเป็นสากล เพื่อให้คนรุ่นหลังได้มีหลักยึด และให้ประเทศไทยสามารถตอบคำถามของสังคมโลกได้อย่างภาคภูมิใจค่ะ”

ศาลชี้ นายกฯครบกำหนดแจ้ง 18 เม.ย.

ด้านนายชวนะ โตรมมาต เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เปิดเผยว่า วันที่ 18 เม.ย.นี้ จะครบกำหนดที่นายกฯ จะส่งเอกสารชี้แจงข้อกล่าวหาการโยกย้ายนายถวิล โดยมีชอบ หลังจากรับเอกสารแล้ว ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาอีกครั้งว่าจะดำเนิน

การตามขั้นตอนการโต้สวนอย่างไร นายกฯสั่งผบ.ตร.ฟัน“โกตี”หมิ่นเบื้องสูง

นายสุรนนท์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกฯ มีบัญชาให้ตนในฐานะเลขาธิการนายกฯ มีหนังสือถึง พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เพื่อขอให้ตำรวจดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอและคลิปที่มีลักษณะที่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ โดยเฉพาะกรณีของนายวุฒิพงษ์ กษัตริย์คุณ หรือ โกตี ที่เป็นผู้เผยแพร่คลิปนั้น ขอให้มีการสอบสวนเพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดโดยด่วน

“อดุลย์”รับลูกเอาผิด“โกตี”

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สทช.) พล.ต.อ.หญิง วิชญ์ชยากร ณีชาบวร รอง โฆษก สทช. กล่าวถึงกรณีนายวุฒิพงษ์ ได้ส่งมากระดานผู้สื่อข่าวต่างประเทศ และพึงสถาบัน ว่าล่าสุด พล.ต.อ.อดุลย์ ได้รับการรายงานจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) ว่า มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอข้อความคำพูดของนายวุฒิพงษ์ ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ทางเว็บไซต์ยูทูบ ผบ.ตร.จึงได้เรียกประชุมและสั่งการเร่งด่วน ให้ ปอท. ประสานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ดำเนินการปิดกั้นการเข้าถึงคลิปวิดีโอดังกล่าว

ขณะเดียวกัน ได้มอบหมายให้ พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ รอง ผบ.ตร. เป็นหัวหน้าคณะทำงานสืบสวนสอบสวน ดำเนินการในการสืบสวนสอบสวน เพื่อเร่งพิสูจน์ทราบและจับกุมผู้กระทำความผิดโดยเร่งด่วน

“อภิสิทธิ์”สั่งดำเนินคดี“โกตี”ทั่วประเทศ

นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงกรณีนายวุฒิพงษ์ ให้สัมภาษณ์หาพิงสถาบัน ว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายทำ

คำร้องไปยังนายกฯ คุณย้านวยการรักษาความสงบ (คอ.รส.) ให้แจ้งความดำเนินคดีที่กองบังคับการกองปราบปราม รวมทั้งกำลังพิจารณาดำเนินคดีทั่วประเทศด้วย และในวันที่ 10 เม.ย.นี้ เวลา 9.00 น. น.ส.มัลลิกา บุญมีตระกูล รองโฆษกพรรค จะไปยื่นคำร้องถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.เพื่อให้เอาจริงเอาจับกับการให้ร้ายและดูหมิ่นสถาบัน

ตร.เรียก“โกตี”รับทราบข้อหาในวัน

วันเดียวกัน หลวงปู่พุทธะอิสระ แกนนำกบปส.แจ้งวัฒนะ ได้นำมวลชนไปที่หน้ากองบังคับการกองปราบปราม เพื่อยื่นหลักฐานดำเนินคดีกับนายวุฒิพงษ์ ฐานหมิ่นเบื้องสูง โดยมี พ.ต.ท.จ่อม สิงห์น้อย สว.กก.1 บก.ป. มารับหนังสือและหลักฐาน

พ.ต.ท.จ่อม กล่าวว่า เบื้องต้นมีปัญหาวานายวุฒิพงษ์ เปลี่ยนที่อยู่ไปเรื่อยๆ กติดตามตัวได้ อย่างไรก็ตาม ตำรวจจะออกหมายเรียกนายวุฒิพงษ์ มารับทราบข้อหาได้ภายใน 5 วัน

นพช.ปิดไม่เกี่ยวข้องกับ“โกตี”

นางริตา ถาวรเศรษฐ แกนนำกลุ่ม นพช. กล่าวถึงกรณีนายวุฒิพงษ์ พาดพิงสถาบันว่า เดิมนายวุฒิพงษ์ เป็นมวลชนคนเสื้อแดง แต่ไม่สามารถรับผิดข้อหาพุดหรือการกระทำของ

ตนเองได้ และชัดเจนว่านายวุฒิพงษ์ไม่ได้ขึ้นกับ นพช. เพราะเราเป็นองค์กรที่ชัดเจนว่าสู้เพื่อสันติวิธี และสู้เพื่อประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

“โกตี” เขาพูดจริงหรือไม่ ต้องเริ่มต้นก่อน มีติดต่อกับหรือไม่ อันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขา ส่วนที่ 2 ก็ต้องว่าไปตามเนื้อผ้า อะไรก็ตามที่มันผิดกฎหมายก็คือผิด เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของคนที่วุฒิภาจะไม่เพียงพอ นอกจากนี้การตั้งสถาบันพระมหากษัตริย์มาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองนั้น ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

“สุเทพ”ปิดห้องกบปลัดทท.แจงจุดยืน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการปส.ได้นำมวลชนไปที่กระทรวงกลาโหม เรียกร้องขอเข้าพบ พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก ปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่ง พล.อ.นิพัทธ์ ได้อนุญาตให้เข้าพบ และมีทหารรอกันเป็นเวลา 1 ชั่วโมง

หลังการหารือ พล.อ.นิพัทธ์ กล่าวว่า ตนเป็นข้าราชการการพูดครั้งนี้ต้องยอมรับว่ามีข้อจำกัดด้านกฎหมาย แต่มีความตั้งใจที่จะฟังคำชี้แจง กบปส.

ทีมสรรหาเลือก

และเชื่อว่า กบปส. มีความตั้งใจที่จะชี้แจงจึงเปิดโอกาสรับฟัง ส่วนจะตัดสินใจอย่างไรก็เป็นดุลยพินิจของตนและกำลังพล

ด้านนายสุเทพ กล่าวว่า เห็นความจำเป็นว่าบ้านเมืองต้องปฏิรูปโดยประชาชน ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร แต่ไม่มีมีการเมือง การที่จะปฏิรูปสำเร็จต้องมีทหารร่วมด้วย และจากการพูดคุยเสนอแนวทางการปฏิรูประหว่างข้าราชการ ทหาร และประชาชน ทั้งนี้ พล.อ.นิพัทธ์ ขอความร่วมมือกับตนว่า ขอให้หยุดการเคลื่อนไหวช่วงสงกรานต์ เพื่อให้กำลังพลทั้งตำรวจและทหาร หยุดพักผ่อน

และทำบุญตามประเพณี ทั้งนี้ตนรับปากว่าวันที่ 12-15 เม.ย. จะไม่มีการเคลื่อนไหว

“สุเทพ”ชี้ตั้งรัฐธรรมาภิบาลแค่เรื่องสมมุติ

นอกจากนั้น พล.อ.นิพัทธ์ แจ่มกับเราว่า เรื่องรัฐธรรมาภิบาลได้สร้างความเคลือบแคลงสงสัยให้คนในสังคม แต่ตนเห็นว่าเรื่องนี้ยังไม่เกิดขึ้น เพียงแต่หากเป็นการสมมุติขึ้นว่า หาก นางสาว ยิ่งลักษณ์ ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากระทำการขัดรัฐธรรมนูญ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ประเทศไทยจะเกิดสูญญากาศ อำนาจอธิปไตยจะกลับคืนสู่ประชาชน สามารถใช้มาตรา 3 ตั้งรัฐธรรมาภิบาลด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่าย และจัดตั้งสมานิติบัญญัติและสภาประชาชน เพื่อปฏิรูปบ้านเมืองต่อไป

ขณะที่ พล.อ.นิพัทธ์ กล่าวถึง เรื่องรัฐธรรมาภิบาลตนจะถ่ายถอดเจตนารมณ์นี้ไปยังกำลังพล แต่กำลังพลจะคิดอย่างไรก็เป็นดุลยพินิจ แต่ก็เชื่อว่าการหารือกันครั้งนี้จะทำให้บ้านเมืองดีขึ้น

จากนั้นนายสุเทพและแกนนำได้ออกจากกระทรวงกลาโหม โดยนายสุเทพ ได้ปราศรัยบนรถติดเครื่องขยายเสียงถึงผลการหารือพร้อมกล่าวทั้งท้ายว่า “เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทหารและประชาชนจะได้ร่วมมือกันปฏิรูปประเทศ”

ปาระเบิดป่วนขบวน“สุเทพ”-จับตัวได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลาประมาณ 14.00 น. ระหว่างที่แกนนำและมวลชนเคลื่อนออกจาก

กระทรวงกลาโหม และเวะเยี่ยมเยือนการชุมนุมของ สรส. ที่หน้ากระทรวงมหาดไทย ได้เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นเนื่องจากขณะที่นายสุเทพ กำลังเดินเข้าภายในพื้นที่การชุมนุม มีเสียงดังคล้ายระเบิดดังขึ้น และเกิดกลุ่มควันขึ้นด้านข้างป้อมยาม ที่อยู่ห่างจากจุดที่นายสุเทพ ยืนอยู่ประมาณ 50 เมตร ทำให้ผู้ชุมนุมแตกตื่น และการ์ดได้จับชายต้องสงสัย อายุประมาณ 40 ปี ไปสอบสวนและส่งตัวให้ตำรวจต่อไป เหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด

ศอ.รส.เรียกปลัดกระทรวงถก17เม.ย.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) เห็นว่าการกระทำของนายสุเทพ ที่นำมวลชนไปที่กระทรวงยุติธรรมแล้วอภิปรายกดดันให้ข้าราชการเข้าร่วมกับ กปปส. ทั้งๆ ที่นายสุเทพ กับพวก เป็นผู้กระทำผิด ล้วน

ร่วมกันเป็นกบฏ มีหมายจับจากศาล ซึ่งปรากฏว่ามีนายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ลงมาต้อนรับ และร่วมกันประชุมในลักษณะให้การรับรอง ศอ.รส. จึงต้องตำหนิทั้งนายสุเทพ และปลัดกระทรวงยุติธรรม

ทั้งนี้ ในส่วนของปลัดกระทรวงยุติธรรมนั้น การกระทำความผิดกล่าวเข้าข่ายเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม เพราะปลัดกระทรวงฯ มีฐานะเป็นผู้บังคับบัญชา ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และเป็น

คณะกรรมการคดีพิเศษซึ่งขณะนี้นายสุเทพ แกนนำ กปปส. คนอื่นๆ ถูกดำเนินคดีในคดีพิเศษ รวมทั้งมีหมายจับ ปลัดกระทรวงฯ ควรจะได้แจ้งให้พนักงานสอบสวนเข้าจับกุมดำเนินคดีนายสุเทพกับพวก ไม่ใช่ต้อนรับ

ทั้งนี้ ศอ.รส. จะเชิญปลัดกระทรวงทุกกระทรวง มาประชุมเพื่อกำชับ ตักเตือน และทำความเข้าใจ ในวันที่ 17 เม.ย.

ผบ.ทบ.โยนดูข้อก.ม.ตั้งรัฐธรรมาภิบาล


พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. กล่าวถึงกรณีที่นายสุเทพ ประกาศตั้งรัฐธรรมาภิบาลว่า ต้องไปดูว่าตามกฎหมายสามารถทำได้หรือไม่ หากผิดกฎหมายก็ดำเนินคดี จุดยืนของกองทัพ คือ ไม่เข้าข้างคนที่ทำผิดกฎหมายทุกฝ่ายทุกฝ่าย ขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษก็กำลังดำเนินคดี ตนคงจะไม่วิจารณ์กรณีที่นายสุเทพ ประกาศจัดตั้งรัฐธรรมาภิบาลว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม เพราะสิ่งใดก็ตามที่ผิดกฎหมายก็ไม่เหมาะสมทั้งนั้น

“ผมไม่อยู่ข้างไหนทั้งนั้น อยู่มาเลือกข้างให้ ผมจะอยู่ข้างความถูกต้อง ชอบธรรม เคารพกฎหมาย และปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ อดทน เหมือนที่อดทนอยู่ทุกวันนี้” ผบ.ทบ.ย้ำ

ทีมสรรหาเลือก“สุภา”นั่งป.ป.ช.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกอบด้วย นายติเรก อิงคินันท์ ประธานศาลฎีกา นายจรูญ อินทจาร ประธานศาลรัฐธรรมนูญ นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล ประธานศาลปกครองสูงสุด ได้มีมติเลือก น.ส.สุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง ป.ป.ช. ด้วยคะแนนเสียง 2 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ โดยจะนำรายชื่อเสนอต่อประธานวุฒิสภา เพื่อให้ประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาให้ความเห็นชอบต่อไป




ธรรมาภิบาล พลิกโฉม

มีบังกอร์

เสียงเรียกร้องถึงรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ไม่ได้รู้สึกรู้สึกรู้สาต่อความเคลื่อนไหวของขบวนการจาง้วงหมิ่นสถาบันและคิดจะหาทางจัดการไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างกันบ้างหรือ

กรณี วุฒิพงศ์ กษตรกรรมคุณ หรือโกตี๋ ให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศ พาดพิงสถาบันเบื้องสูงเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนทั่วไป หน้าข่าวถูกเผยแพร่ออกไปทั่วโลก แทนที่ผู้มีอำนาจรัฐจะแสดงให้เห็นถึงความเอาใจจริงเอาใจดำดำเนินคดีต่อผู้กระทำการให้ข้อมูลกระทบต่อสถาบันเบื้องสูง

กลับกลายเป็นว่าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) มอบหมายทีมกฎหมายร้องเรียน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) และยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้ติดตามตัวผู้กระทำความผิดดำเนินคดี

ทั้งๆ ที่รัฐบาลประกาศใช้ พ.ร.บ.รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีการตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) หวังจัดการผู้ปลุกปั่นสร้างความวุ่นวายให้บ้านเมือง แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ศอ.รส. กลับรายงานสถิติดำเนินคดีกับแกนนำมวลมหาประชาชน โค่นล้มระบอบทักษิณเป็นหลัก

ส่วนกรณีผู้ปราศรัยทั้งบนเวทีเสื้อแดงที่สนามราชมังคลากีฬาสถานมาถึงฝรั่งเศสที่น้ำข้าวที่โพอินเวที่ถนนอักษร ตามด้วยแกนนำแดงอิสระโกตี๋ ให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศพาดพิงสถาบันเบื้องสูง

รัฐบาลและ ศอ.รส.ไม่เคยแสดงท่าทีให้เห็นว่าคนเหล่านี้กระทำการไม่เหมาะสมหรือแจ้งให้ประชาชนรับทราบความคืบหน้าต่อการดำเนินคดีแต่ประการใด

ทุบโต๊ะได้เลย เมื่อรัฐบาลไม่จริงใจจัดการยอมทำให้ผู้กระทำความผิดได้ใจ โดยรัฐบาลเองก็จะตีตราแหว่งด้วยข้อครหาสนับสนุนขบวนการทำลายสถาบัน ■

ข่าวสด

ฉบับประจำวันนี้ 10 เม.ย. 2557 หน้า 1:14

**รำลึก 4 ปี-10 เม.ย.
นปช.จัดในห้าง**
ศาลอาญาใต้สวนศพแรก
เสื้อแดงเหยื่อถูกฆ่าวันที่ 10
เม.ย.2553 'เกรียงไกร คำ
น้อย' ถูกยิง □ อ่านต่อหน้า 14

● นปช. □ ต่อจากหน้า 1

เสียชีวิตข้างกำแพงกระทรวงศึกษาธิการ นายทหารยศ'พ.อ.' รองผบ.ร. 31 รอ.เบิกความอ้างไม่เห็นเหตุการณ์ แต่ยอมรับได้รับคำสั่งให้ขอคืนพื้นที่จริง ทหารใช้ลูกซอง ทาไวร์ แต่ไม่มีกระสุนจริง ยอมรับมีทหารหน่วยอื่นร่วมปฏิบัติการแต่ไม่ทราบสังกัดไหน ด้านนปช.จัดรำลึก 4 ปีเหตุการณ์ 10 เม.ย.เลือดที่อิมพีเรียลลาดพร้าว

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 เม.ย. ที่ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลนัดไต่สวนคดีหมายเลขคำที่ อช.8/2556 ที่พนักงานอัยการสำนักอัยการพิเศษ ฝ่ายคดีอาญา 10 ยื่นคำร้องขอให้ศาลไต่สวนชั้นอุทธรณ์พิพากษนายเกรียงไกร คำน้อย อายุ 23 ปี ถูกยิงเสียชีวิตเป็นศพแรกในเหตุการณ์สลายการชุมนุมกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) บริเวณสะพานมัฆวานรังสรรค์ ข้างกำแพงกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2553 โดยคำสั่ง ศอช.ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกฯในฐานะผอ.ศอช. และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี

พ.อ.อัศวิน บุนนาค รอง ผบ.ร.31 รอ. เบิกความสรุปว่า เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2553 ได้รับคำสั่งให้นำกำลังเข้าดูแลความปลอดภัยสถานที่ราชการในกรุงเทพฯ ซึ่งมีการชุมนุมประท้วงรัฐบาลนายอภิสิทธิ์จึงนำกำลังไป 300 นาย แต่งกายด้วยชุดฝึกหลายพราง มีโล่กระเบื้อง เสื้อเกราะ อาวุธปืนลูกซอง และทาร์ไวร์ วันเกิดเหตุ มีผู้ชุมนุมมาปิดล้อมบริเวณกองทัพภาคที่ 1 ในเวลา 13.00 น. จึงได้รับคำสั่งให้นำกำลังออกมายกพื้นที่บริเวณแยกมัสกวันจนถึงสะพานมัฆวานรังสรรค์

พ.อ.อัศวินเบิกความต่อว่าการปฏิบัติหน้าที่จะใช้มาตรการ 7 ขั้นตอน แต่เนื่องจากไม่ทราบว่าแกนนำอยู่ที่ใด ทำให้ไม่ได้เจรจากัน จึงใช้เครื่องขยายเสียงแจ้งเตือนก่อน ขณะเคลื่อนกำลังไปถึงแยกมัสกวัน พบผู้ชุมนุมอยู่ในเส้นทาง ซึ่งเป็นที่พักและประกอบอาหาร จึงแจ้งให้ผู้ชุมนุมทราบว่าขอคืนพื้นที่ โดยมีผู้ชุมนุมบางส่วนยอมออกไป บางส่วนก็ยังอยู่แต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ดำเนินการอะไร และเคลื่อนกำลังต่อไป ตลอดทางพบผู้ชุมนุมอยู่กันกระจัดกระจาย แต่ยังไม่มีการปะทะกันระหว่างทางพบรถบรรทุกเครื่องเสียงคันหนึ่งมีระเบิดขวดและมิดปลายแหลมอยู่ภายในรถ จึงแจ้งให้ผู้สื่อข่าวและผู้ชุมนุมเข้ามาตรวจสอบและถ่ายภาพไว้ ก่อนเคลื่อนกำลังไปถึงสะพานมัฆวานฯ ฟังองค์การสหประชาชาติในเวลาประมาณ 15.00 น. และหยุดพักประมาณ 40 นาที ขณะนั้นมีผู้ชุมนุมอยู่ที่ด้านหน้าและด้านหลังกองกำลังของทหารที่เคลื่อนผ่านมาแล้ว ระหว่างพักได้พูดคุยกับผู้ชุมนุมและเห็นกลุ่มชายฉกรรจ์กลุ่มใหม่แต่งกายด้วยเสื้อสีแดง สีดำ มีผ้าโพกหัว เดินเข้ามาสมทบกับผู้ชุมนุมที่อยู่ด้านหน้าทหาร ขณะนั้นเห็นผู้ชุมนุมบางคนก็นำอิฐตัวหนอนฟุตปารมาทุบกับพื้น

พยานเบิกความต่อว่า ต่อมาได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติการขอคืนพื้นที่ กลุ่มผู้ชุมนุมมีการขว้างก้อนหิน ขวดน้ำ และไม้แหลม ทำให้เกิดการปะทะและชุลมุนกัน ทหารถูกยึดโล่ กระบอง เสื้อเกราะ และสิ่งของไป สักพักมีการขว้างแก๊สน้ำตาเข้ามา ทำให้ทหารขบว่นแตก แต่ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ขว้าง และมาจากทิศทางใด จากนั้นจึงหยุดเคลื่อนกำลังพลและถอยกำลังกลับมาตั้งแถวบริเวณเชิงสะพานมัฆวานฯ ส่วนกลุ่มผู้ชุมนุมก็หยุดพักและกลับมาตั้งแนวเหมือนเดิม

พยานเบิกความอีกว่า ต่อมากลุ่มผู้ชุมนุมกับทหารก็เริ่มปะทะกันใหม่ ทหารจึงต้องใช้ปืนลูกซองยิงขึ้นฟ้า เพื่อขู่แต่ผู้ชุมนุมขว้างอิฐตัวหนอนเข้ามา จึงต้องใช้ปืนทาร์ไวร์ยิงขึ้นฟ้าเนื่องจากมีเสียงดังกว่า เพื่อให้ผู้ชุมนุมเกิดความกลัว แต่การปฏิบัติการใช้กระสุนยางและกระสุนซ้อมรบ จากนั้นเวลาประมาณ 16.00 น. ได้รับคำสั่งให้ถอนกำลังมาที่แยกมัสกวัน จากการตรวจสอบพบทหารได้รับ

บาดเจ็บประมาณ 100 กว่านาย แต่ไม่ทราบว่ากลุ่มผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บด้วยหรือไม่ เนื่องจากไม่เห็น โดยพยานและกำลังพลอยู่ที่แยกมัสกวันจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้น แต่ไม่มีการปะทะกับผู้ชุมนุม ส่วนการเสียชีวิตของนายเกรียงไกร พยานเพิ่งมาทราบภายหลังและไม่เห็นเหตุการณ์

พยานความญาติผู้ตายถามพยานว่า จุดที่ปะทะห่างจากจุดที่นายเกรียงเสียชีวิตเป็นระยะทางเท่าใด พยานเบิกความว่า ประมาณ 200-300 เมตร พยานความญาติผู้ตายถามต่อว่า ในบริเวณที่พยานปฏิบัติหน้าที่ เห็นผู้ชุมนุมถืออาวุธปืนหรือไม่ พยานเบิกความว่า ไม่เห็น พยานความญาติผู้ตายถามพยานอีกว่าคำสั่งปฏิบัติการระบุให้เจ้าหน้าที่ใช้กระสุนยางและกระสุนจริงได้ใช่หรือไม่ แล้วมีหน่วยอื่นเข้าร่วมปฏิบัติการด้วยหรือไม่ พยานเบิกความว่า มีการใส่กระสุนจริงในปืนทาร์ไวร์ แต่ไม่ได้มีการยิงออกไป ขณะปฏิบัติการมีทหารหน่วยอื่นอยู่ด้วย แต่ไม่ทราบว่าป็นหน่วยใด และปฏิบัติการกิจอย่างไร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลนัดไต่สวนครั้งต่อไป วันที่ 12 มี.ย. เวลา 09.00 น.

เมื่อเวลา 13.00 น. วันเดียวกัน ที่ห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) แกลงข่าวประจำวัน โดยนายธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์ กล่าวว่า นปช. จะจัดงานรำลึกสคดีวีรชนขึ้นในวันที่ 10 เม.ย. เนื่องในโอกาสครบรอบ 4 ปี การเหตุการณ์สลายการชุมนุม 10 เม.ย. 2553 พร้อมกับการทำบุญปีครึ่งถวายพิธีเริ่มตั้งแต่ 10.00 น. เป็นต้นไป ที่ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว

ขณะที่นางธิดา โดจิราการ ประธานที่ปรึกษา นปช. กล่าวว่าในวันที่ 10 เม.ย. นปช. จะจัดกิจกรรมสคดีวีรชน นอกเหนือจากพิธีสงฆ์แล้วจะฉายวีดิทัศน์เหตุการณ์ของกินพื้นที่และลำดับเหตุการณ์ในวันที่ 13 มี.ค.-10 เม.ย. 2553 เพื่อให้เป็นบันทึกประวัติศาสตร์ และในวันที่ 12 เม.ย. นปช. จะจัดพิธีรดน้ำคำหัวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ด้วย

นางธิดาแกลงว่า สำหรับงานรำลึกเหตุ 10 เม.ย. ปีนี้กลุ่มนปช.จะจัดที่ห้างอิมพีเรียล ลาดพร้าว เวลา 10.00 น. โดยนิมนต์พระสงฆ์มาทำบุญและฉายวีดิทัศน์รำลึกเหตุการณ์ เนื่องจากกลุ่มกบปส.บางส่วนยังชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย จึงไม่ต้องการให้เกิดการเผชิญหน้า

นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานนปช. กล่าวในรายการรถหนังก่อนที่กล่าว งานรำลึกเหตุการณ์ 10 เม.ย. ปีนี้คงไม่ได้ไปจัดที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เพราะมีกลุ่มกบปท. อยู่ นปช. ไม่ได้กลัว แต่รำคาญและไม่อยากไปเสียดความรู้สึกกับคนกลุ่มนี้ เพราะภารกิจหลังจากนี้ใหญ่มาก เราไม่รู้ว่าจะจดหมายปลายทางจะเป็นอย่างไร แต่ยืนยันไม่ได้ทำเพื่อตัวเอง เพราะการต่อสู้หลายปีที่ผ่านมาพิสูจน์แล้ว การต่อสู้ครั้งนี้เราผ่านไปได้แน่นอน



ฉบับประจำวันที่ '10 มิ.ย.' 2557 หน้า 1: 4



กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม
ต้องสงสัยลักลอบทิ้งขยะที่บ่อขยะแพรงษา จ.สมุทรปราการ

ฟ้องรัฐละเลยบ่อขยะพิษ DSI ตรวจ 200 โรงงานหาต้นตอ

อ่านต่อหน้า 4

ฟ้องรัฐ

ASTVผู้จัดการรายวัน - ชาวบ้านแพรกษา 162 คน แห่ร้องศาลปกครองกลาง เอาผิด 7 หน่วยงานรัฐ ปล่อย่อยขะทำพิษ จนชาวบ้านเดือดร้อน ด้านดีเอสไอลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานลักลอบทิ้งขยะกว่า 200 โรง ทัดันต่อทิ้งขยะพิษ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (9 เม.ย.) สภาทนายความ นำชาวบ้านชุมชนแพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ และประชาชนที่มีที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง จำนวน 162 คน นำโดยนายสุชาติ นาคนก เดินทางมายื่นฟ้องนายกองคดีการบริหารส่วนตำบล (อบต.) แพรกษา, สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ, อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ, ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ, กรมควบคุมมลพิษ, กรมโรงงานอุตสาหกรรม และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ รวม 7 ราย ต่อศาลปกครองกลาง ในข้อหาเป็นหน่วยงานรัฐ ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ ละเลยปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร ในการจัดการย่อยขยะแพรกษา ที่มีการลักลอบดำเนินการทิ้งขยะที่เป็นกากสารพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยไม่ชอบด้วย พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 จนเป็นเหตุให้เกิดมลพิษ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของนายสุชาติ กับชาวบ้านทั้ง 162 คน ที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว

โดยขอให้ศาลสั่งคำพิพากษาหรือมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องทั้ง 7 จัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อลดและขจัดมลพิษด้านขยะชุมชน และขยะอุตสาหกรรม ใน จ.สมุทรปราการอย่างเป็นรูปธรรม และให้ดำเนินคดีกับผู้ประกอบกิจการรับบริการขนขยะ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และ

มีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องทั้ง 7 รวมกันดำเนินการดับไฟที่บ่อขยะแพรกษาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้ไฟในกองขยะดับไปอย่างถาวร ไม่เกิดลูกไหมขึ้นได้อีก รวมถึงสั่งให้กรมควบคุมมลพิษ ดำเนินการฟื้นฟูเซลล์สารพิษต่างๆ ที่ปนเปื้อนอยู่ในดิน และน้ำใต้ดิน บริเวณดังกล่าวจนได้คุณภาพมาตรฐาน

นายสำนวน ประพิน รองประธานอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมฝ่ายคดี สภาทนายความ ผู้รับมอบอำนาจ กล่าวว่า ชาวบ้านทั้ง 162 คน จำเป็นจะต้องใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 66, 67 ฟ้องดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้ง 7 หน่วยงาน ที่ละเลยต่อหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จนบ่อขยะแพรกษา เกิดเป็นก๊าซพิษ และเพลิงไหม้ต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวัน จนถึงขณะนี้ก็ยังดับไม่ได้ ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของชาวบ้านดังกล่าว รวมถึงพิษผลทางการเกษตรของชาวบ้านได้รับความเสียหาย กระทบไปด้วยสารพิษ ประกอบกับการแก้ปัญหาเพลิงไหม้และมลพิษก็ไม่ใช่ไปตามหลักวิชาการ จึงจำเป็นต้องใช้สิทธิตามกฎหมายขอให้ศาลปกครองกลางมีคำสั่งเพื่อระงับความเสียหายและความเดือดร้อนรำคาญให้สิ้นไป ซึ่งในคดีนี้ได้ขอให้ศาลเรียกไต่สวนฉุกเฉิน เพื่อกำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวชาวบ้านโดยเร็ว

วันเดียวกันนี้ นายภูวิช ยมหา ผู้อำนวยการตรวจบริหารคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และ ดร.สุรพล ชามาตย์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ ร่วมกันนำกำลังเข้าตรวจสอบที่โรงงานฟอกหนังซึ่งตั้งอยู่ภายในซอยเทศบาลบางปู 88 (ซอยโรงไหม) หมู่ 6 ต.บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เพื่อสุ่มเก็บตัวอย่างเศษหนังสัตว์และสารเคมีที่ใช้ในการฟอกหนัง เพื่อนำมาทำการพิสูจน์สุ่มเปรียบเทียบกับเศษหนังสัตว์และกากตะกอนอุตสาหกรรมที่พบในบ่อขยะภายในซอยแพรกษา ซึ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นรอบที่สองเมื่อคืนวานนี้ แต่โรงงานฟอกหนังภายในซอยดังกล่าวได้ปิดทำการ คาดว่าเจ้าของน่าจะไหวตัวทันจึงปิดกิจการก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเดินทางไปถึง ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ดีเอสไอจึงประสานตำรวจพื้นที่ให้ออกหมายเรียกตัวเจ้าของโรงงานเข้าพบ เพื่อชี้แจงและรับทราบข้อกล่าวหา

นายภูวิชกล่าวว่า จากการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการลักลอบทิ้งที่บ่อขยะแพรกษา พบว่ามีประมาณ 200 โรง และได้ออกหมายเรียกทางผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ขนส่ง และผู้กำจัด รวมทั้งได้มีการเก็บตัวอย่างกากอุตสาหกรรมจากโรงงานในบัญชีรายชื่อ มาเปรียบเทียบกับกากอุตสาหกรรมที่พบในบ่อขยะแล้ว และยังได้ยกเป็นคดีพิเศษทั้งหมด รวมทั้งยังได้ตรวจสอบรถบ่อขยะของเทศบาลบางปูที่ได้ขนขยะอุตสาหกรรมไปทิ้งว่าเทศบาลอนุญาตได้อย่างไร

สำหรับการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดใน จ.สมุทรปราการกว่า 10 โรง ได้มีการจกกรมดำเนินคดีแล้ว 7 โรง โดยจะทยอยจับกุมเรื่อยๆ เพื่อให้เป็นรูปแบบอย่างและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ■

ยื่นฟ้องหน่วยงานรัฐเก็บภาษี

วันที่ 9 เม.ย. ที่สำนักงานศาลปกครอง แจ้งวัฒนะ นายสุชาติ นาคนก ตัวแทนชาวบ้านชุมชนแพรงกษา ต.แพรงกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ พร้อมนายสำนวน ประพิน รองประธานอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมฝ่ายคดี สถาปนากษัตริย์ และคณะ ยื่นฟ้อง นายกอบต.แพรงกษา สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ขอให้ศาลพิจารณาคดีฟ้องหน่วยงานในการจัดการบ่อขยะแพรงกษา

พร้อมกันนี้ ขอให้ศาลสั่งให้ผู้ถูกฟ้องทั้ง 7 จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษด้านขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรมใน จ.สมุทรปราการ ร่วมกันดับไฟที่บ่อขยะไม่ให้เกิดลุกไหม้ขึ้นอีก ดำเนินคดีกับผู้ประกอบการรับขนขยะ และสั่งให้กรมควบคุมมลพิษชำระค่าเสียหายต่างๆ ที่ปนเปื้อนอยู่ในดินและน้ำใต้ดินบริเวณดังกล่าวจนได้คุณภาพมาตรฐาน

วันเดียวกัน นายสุรพล ชามาตย์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายภูวิช ยมหา พงศ.คดีพิเศษชำนาญการพิเศษ ผอ.ส่วนบริหารระบบคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมควบคุมมลพิษ และสภ.บางปู ตรวจสอบโรงงานฟอกหนัง หลอมอะลูมิเนียม และรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ ช.เทศบาลบางปู 88 หมู่ 6 ต.บางปูใหม่ หลังพบผลตรวจน้ำที่เก็บตัวอย่างจากบ่อขยะแพรงกษา ระบุว่ามีส่วนประกอบของสารเคมีที่ใช้ฟอกหนัง และเก็บตัวอย่างน้ำในโรงงาน และละลายแก๊สโคลิเจนไปตรวจสอบว่ามีค่าเกินมาตรฐานหรือไม่

ด้านนายภูวิชกล่าวว่า ออกหมายเรียกโรงงานที่เข้าข่ายลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในบ่อขยะแพรงกษา ราว 200 โรงงานเข้าชี้แจงแล้ว นอกจากนี้ ยังพบว่ามีการนำขยะของเทศบาลไปขนขยะอิเล็กทรอนิกส์ตามโรงงานมาทิ้งที่บ่อขยะด้วย จึงจะเรียกผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาสอบสวนอีกครั้ง ส่วนโรงงานอาร์จีบี ซึ่งเป็นโรงงานรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ พบว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการ และใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.4) จึงควบคุมตัวนายวรวิทย์ พิทักษ์เลิศกุล อายุ 65 ปี เจ้าของโรงงาน ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ข่าวสด

ครบทุกสัปดาห์ สดทุกเรื่อง

ฉบับประจำวันที่... **10 ๒๕๖** '๖๕๖๖' หน้า... ๘

สังคม การเมือง

58 ส.ว. ลี้อตแรกเฮ!

พท. ลุยแจ่งจับ 'เทือก'

● กกต. ประกาศรับรองผลส.ว. ลี้อตแรก 58 จังหวัด แขนง 19 จังหวัดหนึ่งในนั้นมีชื่อ **หญิงเปิด-จารุวรรณ เมณฑกา** ที่ถูกร้อง 4 คำร้องจากทั้งหมด 44 คำร้อง

มีเวลาอุทธรณ์ถึง 29 เม.ย.

● **ภูษงค์ นุตราวงศ์** เลขานุการกกต. ฝากถึงว่าที่ส.ว. ลี้อตแรกยังปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ ต้องรอให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ก่อน ฉะนั้นควรวินัดสภาสูง ถกถอดถอน **นิคม ไวยรัชพานิช** 18 เม.ย. นี้ อาจใช้ชุดเก่าไปก่อน

ชุดใหม่ศึกษาหน้าที่ไปพลางๆ



จารุวรรณ เมณฑกา

● **สมชัย ศรีสุทธิยากร** โพลด์เฟชบุ๊กแจ่ง 19 จังหวัดที่โดนแขวน แบ่งลีโอตพิจารณา หากคำร้องที่ไม่เป็นสาระสำคัญอาจรับรองผลได้ 22 เม.ย. ส่วนที่เหลือถ้าไม่ทัน 29 เม.ย. รับก่อนแล้วตามสอยทีหลัง

ใครเป็นใคร เดียวกัน

● **วุฒิสภา** เด้งรับประกาศรับรองผลส.ว. **นรรัตน์ พิมเสน** เลขานุการวุฒิสภา จัดห้องโถงชั้น 1 อาคารรัฐสภา 2 เปิด



กิตติรัตน์ ณ ระนอง

อภิวันท์ วิริยะชัย ให้ส.ว. ใหม่แสดงตนตั้งแต่ 9-12 เม.ย. ในเวลาราชการ

สอบถามสายด่วน 1102

● ช่วง 15 วันระหว่างรอคำชี้แจงของ **นายเกษม ปมฤกษ์** ยื่นถอดถอนกรณีโยกย้าย **ถวิล เป็ลียนศรี ศาครธรณ** สั่งงดประชุมทั้งในสัปดาห์นี้ และ 16 เม.ย. เนื่องจากติดเทศกาลสงกรานต์

ซาร์จแบตก่อนเจอเรื่องเครียด

● มติที่ประชุมพรรคเพื่อไทยที่มี **บิกเปีย-อภิวันท์ วิริยะชัย** นั่งหัวโต๊ะสั่งสมาชิกทั่วประเทศลุยแจ้งความจับ **เสี่ยสุเทพ ปมตั้งตัวเป็นรัฐาธิปัตย์** เริ่มตั้งแต่สัปดาห์นี้ไปถึงสัปดาห์หน้า

รวมทุกคดีอาชญากรรมเป็นกิโล

● อีกไม่กี่วันก็ถึงเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทย **ลดวาลลิ วงศ์ศรีวงศ์** วอนแกนนำกปปส.-คปท. คืนทำเนียบฯ และมหาตไทย พร้อมขอให้ **ผบ.ทบ.** สั่งรื้อบังเกอร์ทั่วกทม. ออก เป็นของขวัญให้คนกรุง

จะได้ฉลองกันสนุกสนาน

● รองนายกฯ **โต้ง-กิตติรัตน์ ณ ระนอง** ค่อยหายใจโล่งหลังป.ป.ช. ยอมให้เลื่อนจาก 11 เม.ย. เป็น 18 เม.ย. เข้าให้ปากคำในฐานะพยานของ **นายเกษม ปม** จำนำข้าวเพราะติดประชุมธนาคารโลกที่สหรัฐฯ

ให้ '2 รมต. พาณิชย์' ชิมลางไปก่อน

มติชน

รายวัน

ฉบับประจำวันที่ 10 เม.พ. 2557 หน้า 1:12

**‘ดีเอสไอ’บุกจับโรงงาน
ก่อบ่อขยะพิษแพรรักษา
สั่งเรียกสอบ200บริษัท**
ชาวบ้านชุมชน‘แพรรักษา’ 162 คน ยื่นศาล
ปกครอง ฟ้องผู้ว่าฯ สมบ.ราชการ และท้องถิ่น
รวม 7 ราย ละเลยปฏิบัติจัดการบ่อขยะแพ
รรักษา ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องทำแผน
ขจัดมลพิษและขยะอุตสาหกรรม (อ่าน
ต่อหน้า 12)

ต่อจากหน้า 1

บ่อขยะ

เมื่อวันที่ 9 เมษายน นายภูวิช ยมหา ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พร้อมด้วยนายสุรพล ชามาตย์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำกำลังเข้าตรวจสอบจับกุมโรงงานฟอกหนังหลายแห่ง ตั้งอยู่ในซอยเทศบาลตำบลบางปู 88 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ คาดว่าเป็นโรงงานที่ลักลอบนำขยะและกากอุตสาหกรรมไปทิ้งภายในบ่อขยะในซอย 8 แพรรักษา-นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซึ่งเกิดเพลิงไหม้เป็นบริเวณกว้างช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

จากการเข้าตรวจสอบพบโรงงานหลายแห่ง ได้ปิดทำการลง เชื่อว่าน่าจะหลบหนีก่อนหน้าเจ้าหน้าที่จะไปถึง ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบโรงงานแห่งแรก มีรั้วรอบขอบชิด ไม่พบเจ้าของหรือคนดูแล ภายในโกดังพบแผ่นหนังสัตว์ขนาดความกว้างประมาณ 1 เมตร ยาว 2 เมตร วางกองจำนวนมาก และพบเศษชิ้นส่วนหนังสัตว์ที่เหลือจากการแปรรูปวางกองอยู่อีกจำนวนหนึ่ง คล้ายกับขยะที่พบในกองขยะแพรรักษา เจ้าหน้าที่เชื่อว่าอาจจะเป็นชิ้นส่วนที่นำออกไปจากสถานที่แห่งนี้ โดยได้มอบหมายให้กรมอุตสาหกรรมนำตัวอย่างไปตรวจสอบทางดีเอ็นเอว่าเป็นขยะชนิดเดียวกันกับบ่อขยะแพรรักษาหรือไม่

จากนั้นได้เข้าตรวจสอบบริษัท RGB จำกัด เลขที่ 1088 เป็นโรงงานประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการแยกชิ้นส่วนเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และจอทีวีขนาดต่างๆ ที่ใช้แล้ว โดยขณะเข้าตรวจสอบหาความผิดปกติ เจ้าหน้าที่พบแรงงานต่างด้าวชาวพม่าจำนวนมากกำลังแยกชิ้นส่วนต่างๆ เป็นชิ้นส่วนที่คล้ายกับที่พบจากตัวอย่างบนกองขยะแพรรักษา เจ้าหน้าที่จึงเชิญตัวนายวริทธิ์ พิทักษ์เลิศกุล อายุ 65 ปี อ้างว่าเป็นเจ้าของกิจการมาสอบถาม ทราบว่านายวริทธิ์ประกอบกิจการแยกชิ้นส่วนเครื่องอิเล็กทรอนิกส์มาประมาณ 6 เดือน ยังไม่ได้ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย นายวริทธิ์ยังกล่าวอ้างว่า ไม่ค่อยได้เข้าดูแลโรงงานแห่งนี้ จึงไม่ทราบว่าพนักงานคนใดเป็นผู้นำชิ้นส่วนอุปกรณ์ออกไปทิ้งที่หน้าบริษัทหรือไม่ ก่อนรถขยะจะมากับไปอีกทอดหนึ่ง

นายสุรพล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า การปราบปรามโรงงานเถื่อนจะต้องทำคู่กันไป เนื่องจากโรงงานเถื่อนไม่ได้มีการกำกับดูแล และโรงงานที่ไม่ได้ดูแลก็พบว่ามีการทิ้งของเสียและมีโลหะปนเปื้อนลงในน้ำ เราจะจัดกำลังเข้ามาตรวจสอบและจับกุมการกระทำความผิดจากการตรวจสอบเมื่อวันก่อนยังพบว่ามีส่วนหนึ่งสัตว์ที่เกิดจากกระบวนการฟอก และหากมีการนำไปทิ้ง จะก่อให้เกิดอันตรายอย่างมาก เนื่องจากหนังเหล่านี้มีการฟอกด้วยสารโครเมียม มีอันตรายเท่ากับสารตะกั่ว เมื่อนำไปฝังกลบในดินจะซึมเข้าสู่มาได้ดิน

นายภูวิชกล่าวว่า เบื้องต้นพบโรงงานอุตสาหกรรมที่มีครูลักลอบนำกากและหนังสัตว์ไปทิ้งที่บ่อขยะแพรรักษาประมาณ 200 โรง ทางดีเอสไอจะแจ้งโรงงานที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำอีกครั้งว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ และมีการเก็บตัวอย่างกากอุตสาหกรรมจากโรงงานในบัญชีรายชื่อ มาเปรียบเทียบกับกากอุตสาหกรรมที่พบในบ่อขยะ

“คดีนี้ได้ถูกยกขึ้นเป็นคดีพิเศษทั้งหมด เป็นไปตามที่นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีดีเอสไอได้สั่งการ เนื่องจากมีความผิดตาม พ.ร.บ.อยู่หลายฐานความผิด ส่วน พ.ร.บ.โทษที่ผู้ประกอบการยอมให้มีการเปรียบเทียบปรับ ก็ยอมความเป็นคดีๆ ไป นอกจากนี้ยังตรวจพบรถบ่อขยะของเทศบาลบางปูว่ามีการลักลอบขนขยะอุตสาหกรรมไปทิ้ง จะได้ออกหมายเรียกแจ้งไปยังเทศบาลตำบลบางปูว่าอนุญาตให้ขนขยะอุตสาหกรรมได้อย่างไร สอดคล้องกับพยานที่ให้ปากคำยืนยันว่ารถขยะของเทศบาลตำบลบางปูได้เข้ามาขนขยะในโรงงานไปทิ้งตามกองขยะต่างๆ ในจังหวัด สำหรับการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดในจังหวัดสมุทรปราการกว่า 10 โรงงาน มีการจับกุมดำเนินคดีแล้ว 7 โรงงาน จะทยอยจับกุมเรื่อยๆ เพื่อให้เป็นแบบอย่างและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง”นายภูวิชกล่าว

ด้านนายคณิต เอี่ยมระหงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาเหตุเพลิงไหม้บ่อขยะถึงการดำเนินการติดตามการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อบต.แพรรักษา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และหน่วยงาน



ดำเนินคดี - นายภูวิช ยมมหา ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ นำกำลังเข้าตรวจสอบโรงงานฟอกหนังและโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ ในซอยเทศบาลตำบลบางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ พบว่ามีชิ้นส่วนที่พบในบ่อขยะใหญ่ที่เกิดลุกไหม้ก่อนหน้านี เมื่อวันที่ 9 เมษายน

อื่นที่เกี่ยวข้องประสานร่วมมือในการติดตามผล พร้อมหามาตรการแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ซ้ำขึ้นอีก.

เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ นายสุชาติ นาคนก ชาวบ้านชุมชนแพรกษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ และประชาชนในบริเวณใกล้เคียงจำนวน 162 คน พร้อมด้วยนายสำนวน ประพัฒน์ รองประธานอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมฝ่ายคดี สภาทนายความได้ยื่นฟ้องนายกองศ์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) แพรกษา, สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ, อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ, ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ, กรมควบคุมมลพิษ, กรมโรงงานอุตสาหกรรม และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ รวม 7 ราย เป็นผู้ถูกฟ้องในข้อหาเป็นหน่วยงานรัฐไม่ปฏิบัติหน้าที่ ละเลยปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรในการจัดการบ่อขยะที่แพรกษาที่มีการลักลอบดำเนินการทิ้งขยะที่เป็นกากสารพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยไม่ชอบด้วย พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 และ พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ.2535 จนเป็นเหตุให้เกิดมลพิษส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของนายสุชาติ กับชาวบ้านทั้ง 162 คนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว โดยขอให้ศาลสั่งค่าพิพาทหรือมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องทั้ง 7 จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษด้านชุมชนและขยะ

อุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการอย่างเป็นรูปธรรม และให้ดำเนินคดีกับผู้ประกอบกิจการรับบริการขนขยะโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องทั้ง 7 ร่วมกันดำเนินการดับไฟที่บ่อขยะแพรกษาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้ไฟในกองขยะดับไปอย่างถาวรไม่เกิดลุกไหม้ขึ้นได้อีก รวมถึงสั่งให้กรมควบคุมมลพิษดำเนินการฟื้นฟูทะเลสาบสารพิษต่างๆ ที่ปนเปื้อนอยู่ในดินและน้ำใต้ดินบริเวณดังกล่าวจนได้คุณภาพมาตรฐาน

นายสำนวนกล่าวว่า ชาวบ้านทั้ง 162 คนจำเป็นต้องใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญมาตรา 66, 67 ฟ้องดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้ง 7 หน่วยงานที่ละเลยต่อหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจนบ่อขยะแพรกษาเกิดเป็นก๊าซพิษและเกิดเพลิงไหม้ต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวัน และจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้ดับ ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของชาวบ้านดังกล่าว รวมถึงพิษผลทางการเกษตรของชาวบ้านได้รับความเสียหายปะปนไปด้วยสารพิษ ประกอบ

กับการแก้ปัญหาเพลิงไหม้และมลพิษก็ไม่เป็นไปตามหลักวิชาการ จึงจำเป็นต้องใช้สิทธิตามกฎหมายขอให้ศาลปกครองกลางมีคำสั่งเพื่อระงับความเสียหายและความเดือดร้อนรำคาญให้สิ้นไป ซึ่งในคดีนี้ได้ขอให้ศาลเรียกไต่สวนฉุกเฉินเพื่อออกมาตรการคุ้มครองชั่วคราวชาวบ้านโดยเร็ว

ไทยโพสต์

ฉบับประจำวันที่ 10 มิ.ย. ๒๕๕7 หน้า 1:10

ลอยแพ 'โกตี' ไม่ใช่แดง

ไทยโพสต์ • ปชป.เป็นนายกฯ-เฉลิม-ชาโริตเอาผิด "โกตี" เหมจางจ้วงเบื้องสูง ผอ.รพ. มงกุฎวัฒนะเรียกร้องราชของครักษ์ ทหารทุกนายปกป้องสถาบัน หลวงปู่แจ้กกองปราบฯ จับภายใน 5 วัน "ปู่" เพิ่งตื่น ลัง "บิกอู" ดำเนินคดีอาญา ผบ.ตร.ตั้ง "เอก" ทน.ชุดเร่งจับตัวน พร้อมประสานไอซีทีบล็อกคลิป "ธิดาแดง" บัดพัลวันไม่ใช่ นปช.

หลังจากเว็บไซตฺยูทูปและเฟซบุ๊กได้มีการแชร์วิดีโอคลิปนายวุฒิพงศ์ กษตรมคุณ หรือโกตี แก่นนำคนเสื้อแดงปทุมธานี ให้สัมภาษณ์สำนักข่าว VICE NEWS ในหัวข้อเรื่อง "Bangkok Rising - Is Thailand on the Brink of Civil War?" ที่มีลักษณะจางจ้วงหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ 8 เม.ย.ที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 9 เมษายน เวลา 10.00 น. นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แถลงว่า ถือเป็นพฤติกรรมซ้ำซาก มีแนวคิดล้มล้างสถาบัน หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ เป็นภัยความมั่นคงที่เจ้าหน้าที่รัฐต้องเร่งจัดการ หากปล่อยให้มีการให้ร้ายสถาบัน ประเทศไทยจะไม่เกิดความมั่นคงเรื่องการเมืองการปกครองอย่างแน่นอน ซึ่งนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายทำคำร้องยื่นไปที่ น.ส.ยี่ลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี, ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รว.แรงงาน ในฐานะ ผอ.ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.ร.ส.) และนายชาโริต เฟ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ เพื่อให้ดำเนินการเรื่องนี้โดยเร็วที่สุด รวมทั้งให้มีการแจ้งความดำเนินคดีที่กองบังคับการปราบปราม และแจ้งความเอาผิดกับนายโกตีทั่วประเทศ

ลอยแพ

นอกจากนี้ ในวันที่ 10 เม.ย. เวลา 09.00 น. น.ส.มัลลิกา บุญมีตระกูล รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ จะเข้ายื่นหนังสือต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.เพื่อให้กำชับเจ้าหน้าที่ให้เอาจริง เอาจังกับการให้ร้ายดูหมิ่นสถาบัน

พล.ต.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เรียกร้องให้ราชของครักษ์ ทหารรักษาพระองค์ ทหารทุกนายทุกเหล่าทัพ ปฏิบัติการพิทักษ์และปกป้องฝ่าละอองธุลีพระบาท โดยไม่ต้องรอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ เมื่ออริราชศัตรู ดังเช่น นายวุฒิพงศ์ ได้ประกาศตนเป็นศัตรูกับฝ่าละอองธุลีพระบาท ดังคลิปข่าวที่ปรากฏต่อสาธารณชนอย่างชัดเจนแล้ว

เพราะรัฐบาลและผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายหาได้ใส่ใจดำเนินการตามกฎหมายใดๆ ต่อกลุ่มคนเหล่านี้เป็นอย่างเป็นรูปธรรม

"ทหารได้ถวายคำสัตย์ปฏิญาณตนว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะยอมตายเพื่อรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า ... ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดี และถวายความปลอดภัยต่อได้ฝ่าละอองธุลีพระบาท จนชีวิตหาไม่... จึงเป็นคำสั่งสูงสุดของทหารทุกนายอยู่แล้ว โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการใดๆ อีกแล้ว ผู้บัญชาการทุกเหล่าทัพก็ได้ถวายคำสัตย์ปฏิญาณตนนี้ด้วยเช่นเดียวกัน โดยจะต้องดำเนินการอย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรมเพื่อไม่ให้กลุ่มคนพวกนี้เหิมเกริมกันในแผ่นดิน

ไทยนี้อีกต่อไป" พล.ต.เหรียญทองระบุ

พล.ต.เหรียญทองยังระบุเพิ่มเติมด้วยว่า หากรัฐบาลและผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายยังคงปล่อยปละละเลยต่อกลุ่มคนที่เป็นศัตรูหรือหมิ่นพระบรมเดชานุภาพจางจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ อาจจำเป็นต้องตั้งกองทุนเผาขยะแผ่นดิน เพื่อจัดการขยะแผ่นดินกันเอง

ที่กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) กลุ่ม กปปส.เวทีแจ้จวดมณะ นำโดยหลวงปู่พุทธะอิสระ พร้อมผู้ชุมนุมชาวนาจำนวนหนึ่ง เดินทางเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน บก.ป. ให้ดำเนินคดีกับนายวุฒิพงศ์ ในความผิดฐานหมิ่นเบื้องสูง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 พร้อมยื่นหลักฐานเป็นเป็นคลิปวิดีโอคำให้สัมภาษณ์ของนายวุฒิพงศ์ ซึ่งเป็นการยื่นหลักฐานเพิ่มเติมจากเมื่อวันที่ 6 มี.ค.ที่ทางหลวงปู่ได้มีการยื่นหลักฐานกรณีแบ่งแยกดินแดนไปแล้ว โดยมี พ.ต.ท.จอม สิงห์น้อย สว.กก.1 บก.ป. มารับหนังสือและหลักฐาน

โดยหลวงปู่พุทธะอิสระกล่าวว่า สามารถออกหมายจับนายวุฒิพงศ์ได้ทันที เพราะมีการพุดจาจางจ้วงหมิ่นสถาบัน โดยอีก 5 วัน จะนำมวลชนมาทวงถามความคืบหน้าในการขอออกหมายจับอีกครั้ง

พ.ต.ท.จอมกล่าวว่า เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจมีปัญหาว่านายวุฒิพงศ์เปลี่ยนที่อยู่ไปเรื่อย ซึ่งอยากติดตามตัวได้เช่นกัน ดังนั้นต้องมีการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของแก่นนำเสื้อแดงปทุมธานีอย่างใกล้ชิด โดยรับปากว่าจะ

ออกหมายเรียกนายวุฒิพงษ์มารับทราบข้อหาได้ภายใน 5 วัน

ต่อมาเวลา 15.00 น. นายสุรนนท์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและ รวม.กลาโหม

สั่งการให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทำหนังสือถึง พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ให้ดำเนินคดีอาญากับนายวุฒิพงษ์ ด้วยปัจจุบันได้ปรากฏคลิปเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ ซึ่งมีเนื้อหาเข้าข่ายกระทำการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ดังนั้นนายกรัฐมนตรีจึงได้มีบัญชาให้สืบสวนข้อเท็จจริงและสอบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอาญา โดยหนังสือดังกล่าวได้ส่งถึง ผบ.ตร.แล้ว

พ.ต.อ.หญิงวิษัญชยากร ณิชชาบวร รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่ ขณะนี้ พล.ต.อ.อดุลย์ ได้เรียกประชุมและได้สั่งการเร่งด่วนคือ 1.ให้กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ประสานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อปิดกั้นการเข้าถึงคลิปวิดีโอดังกล่าว 2.มอบหมายให้ พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ รอง ผบ.ตร. เป็นหัวหน้าคณะทำงานสืบสวนสอบสวน และให้ พล.ต.ท.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นรองหัวหน้าฯ ดำเนินการในการสืบสวนสอบสวน เพื่อเร่งพิสูจน์ทราบและจับกุมอย่างเร่งด่วน

ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) จึงขอแจ้งเตือนมายังประชาชนว่า การเผยแพร่หรือส่งต่อคลิปวิดีโอดังกล่าว อาจถือเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายอาญา มาตรา 112 นอกจากนี้ ยังอาจถือเป็นการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 อีกด้วย

นายฐากร-ต้นทลธิ์ เลขาธิการสำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวภายหลังเปิดศูนย์ตรวจสอบเนื้อหาวิหุและโทรทัศน์ที่ผิดกฎหมายว่า ศูนย์ดังกล่าวทำหน้าที่ในการตรวจสอบเนื้อหาของรายการวิหุกระจายเสียงและวิหุโทรทัศน์ พร้อมบันทึกเก็บเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดกฎหมาย ซึ่งกรณีที่พบข้อมูลที่เผยแพร่ออกอากาศนั้นผิดกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 หรือกรณีหมิ่นประมาทหรือโฆษณาเกินจริง จะลงโทษ เริ่มจากตักเตือน เปรียบเทียบปรับ และ

เพิกถอนใบอนุญาตฯ โดยในส่วนที่หมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ จะนำข้อมูลที่ทำกรบันทึกส่งให้ สตช.เพื่อดำเนินคดีต่อไป ส่วนที่มีเนื้อหาโฆษณาเกินจริงจะส่งให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ดำเนินการต่อไป



รัฐเตือนปลดเย็นข้างสุเทพ บึกตักไม่เข้าข้างคนผิด



การเคลื่อนไหวของ สุเทพ เทือกสุบรรณ
 เลขานุการ กปปส. รอบใหม่กับการเดินสายเข้าพบปลัด
 กระทรวง เพื่อเรียกร้องให้ข้าราชการออกมาร่วมขับไล่
 รัฐบาล เริ่มจาก กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ปลัดกระทรวง
 ยุติธรรม กำลังเป็นประเด็นสันคลอนเสถียรภาพรัฐบาล
 ถึงขั้นต้องออกหนังสือเรียกปลัดทุกกระทรวงมาทำ
 ความเข้าใจ กำชับและตักเตือน ในวันที่ 17 เม.ย.
 เวลา 14.00 น.

สิริมา สุนาวัน คณะทำงานศูนย์อำนวยการรักษา
 ความสงบเรียบร้อย (คอ.รส.) ระบุว่า การที่ กปปส.
 เรียกร้องให้ข้าราชการร่วมเคลื่อนไหว เป็นสิ่งที่ไม่
 เหมาะสมอย่างยิ่งเพราะเป็นการสร้างแรงกดดันให้กับ
 ข้าราชการ อีกทั้งตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการ
 พลเรือน กำหนดให้ข้าราชการวางตัวเป็นกลางทาง
 การเมือง จึงขอตักเตือน กปปส.ที่ไปปราศรัยกดดันเจ้า
 หน้าที่กระทรวงยุติธรรม

ด้าน ชัยเกษม นิตสิริ รมว.ยุติธรรม กล่าวว่า
 การเปิดห้องรับรองพูดคุยกับ สุเทพ ไม่ใช่เป็นเพียงการ
 พูดคุยกับมือบ๊วไป แต่เป็นการคุยกับผู้ต้องหาคดีกบฏ
 ซึ่งเป็นคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดี
 พิเศษ ควรเรียกตำรวจมาจับกุม ไม่ใช่เปิดห้องรับรอง
 แต่จะไม่ตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย

กิตติพงษ์ ชี้แจงว่า ไม่ทราบล่วงหน้ามาก่อนว่า
 สุเทพจะเข้าชี้แจงแนวทางการปฏิรูป แต่เมื่อ กปปส.
 เดินทางมาถึง ในฐานะปลัดกระทรวงยุติธรรมจึงลงมา
 กำกับดูแลด้วยตัวเอง เป็นการตัดสินใจของตนเองคน
 เดียวไม่เกี่ยวกับผู้บริหารกระทรวงคนอื่น พร้อมจะ
 รับผิดชอบในการตัดสินใจ

ความเคลื่อนไหวของ กปปส. เมื่อวันที่ 9 เม.ย.
 สุเทพ นำมวลชนไปยังกระทรวงกลาโหมเรียกร้องให้
 กองทัพบกเคียงข้างประชาชน พร้อมเข้าพบ พล.อ.
 นิพัทธ์ ทองเล็ก ปลัดกระทรวงกลาโหม

พล.อ.นิพัทธ์ เปิดเผยภายหลังการหารือว่า ไม่ได้
 เป็นการพบกันไม่ได้เป็นไปในลักษณะให้การต้อนรับ
 เป็นการพูดคุยรับฟังเจตนารมณ์ของ กปปส. อย่างไรก็ตาม
 ก็ตามประเด็นเรื่อง "รัฐสภาธิบดี" ในฐานะข้าราชการ

ระดับสูง รู้สึกไม่สบายใจที่มีการแสดงเจตนารมณ์แบบ
 นี้แต่ก็รับฟัง

สุเทพ เทือกสุบรรณ เลขานุการ กปปส. ปราศรัย
 เวทีสวนลุมพินี ว่า จากการพูดคุยกับปลัดกระทรวง
 กลาโหม ได้สอบถามถึงเรื่องที่มีคนวิจารณ์ที่สุเทพ
 จะเป็นรัฐสภาธิบดี จึงได้บอกกับปลัดกระทรวงกลาโหม
 ว่า เมื่อยังลักษณะนี้อำนาจยังนั่งอยู่ในตำแหน่ง
 ประชาชนทนไม่ได้ จึงเป็นเรื่องของประชาชนใช้
 อำนาจตามมาตรา 3 ทนายฯ ตั้งรัฐบาล มีสภา
 มาปฏิรูปประมาณ 18 เดือน จากนั้นเลือกตั้ง พรรค
 การเมืองไหนจะลงเลือกตั้ง กปปส.ไม่เกี่ยวข้องแล้ว

สุเทพ กล่าวว่า ได้บอกกับปลัดกระทรวงกลาโหม
 เมื่อมีการปฏิรูป เป็นเรื่องของปลัดกระทรวง
 ข้าราชการร่วมมือกับประชาชนวางกฎเกณฑ์กติกา
 นักการเมืองไม่เกี่ยว เมื่อวางกฎเกณฑ์เรียบร้อย
 นักการเมืองจึงมาใช้กฎเกณฑ์นั้น

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. กล่าวว่า
 เรื่องรัฐสภาธิบดีที่สุเทพระบุ นั้น ถ้าทำผิดกฎหมาย ก็
 ต้องดำเนินคดี พร้อมย้อนถามว่าต้องการให้ทหารทำ
 อะไร ถ้าต้องการให้ทหารเป็นที่พึ่ง ทุกวันนี้ประชาชนก็
 พึ่งทหารได้ ส่วนจะให้มีการรัฐประหาร คงไม่ใช่ และ
 ไม่ขอตอบว่าจะทำหรือไม่

"จุดยืนกองทัพในตอนนี้เป็นคือ ไม่เข้าข้างคนทำผิด
 กฎหมาย และเรื่องรัฐสภาธิบดี ดีเอสไอก็ดำเนินการไป
 แล้ว ผมไม่ได้เข้าข้างสุเทพ ณ์จุติ หรือ จตุพร หรือ
 ใครทั้งนั้น เพราะทหารต้องทำหน้าที่ของทหาร ที่ทำอยู่
 ทุกวันไม่ใช่หน้าที่ แต่มาลงที่ทหารทั้งหมด จะรบกับ
 ศัตรูนอกประเทศก็ทหาร รบในประเทศก็จะใช้ทหาร
 เขียนไปเขียนมาให้ผมอยู่ข้างนั้นข้างนี้ ผมอยู่ข้างความ
 ถูกต้องเท่านั้น ภายใต้ความอดทนและทนอยู่ทุกวันนี้
 ส่วนแนวทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุด ก็ต้องไปถามรัฐบาล"
 พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว ■



ข้อเสนอจากจากจ้างสถาบัน-

ผบ.ตร.ตั้งทีมสอบทันที

บุสังเขือดโกตี

นปช.ลอยแพ-หึ่งหน้ออกนอก

ศอ.รส.บุ้ลงคาบปรก.หนูนมือบ

นายกฯสั่ง ผบ.ตร.เชือด “โกตี” หมิ่นสถาบัน ปชป.จ่อยื่น
เอาผิดทั่วประเทศ ด้านสภาทนายจีจับ “อัมสเตอร์ดัม” ผิด
มาตรา 112 ขณะที่ ศอ.รส.บุ้พันวินัยข้าราชการที่หนูนมือบ
กปปล.-สั่งปลัดทุกกระทรวงห้ามต้อนรับ “สุเทพ” งดเคลื่อนไหว
ช่วงสงกรานต์

บุลั้งเชือดโกตี

กรณีนายวุฒิพงศ์ กษรธรรมคุณ หรือ โกตี แก่นนำคนเสื้อแดง จ.ปทุมธานี ให้สัมภาษณ์ สื่อต่างประเทศ โดยมีถ้อยคำในลักษณะหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ และมีการเผยแพร่คลิปให้สัมภาษณ์ดังกล่าวผ่านทางสื่อออนไลน์นั้น ล่าสุด นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ดำเนินคดีในเรื่องนี้แล้ว ขณะที่ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) เตรียมเรียกประชุมปลัดกระทรวงทุกกระทรวงในวันที่ 17 เมษายนนี้ เพื่อกำชับไม่ให้มีข้าราชการเข้าร่วมการชุมนุมหรือให้การสนับสนุนคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.)

นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มีบัญชาให้คนในฐานะเลขาธิการ นายกฯ มีหนังสือถึง พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด กรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอ และคลิปที่มีลักษณะที่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ โดยเฉพาะกรณีของนายวุฒิพงศ์ หรือโกตี ที่มีการเผยแพร่คลิปนั้น ขอให้มีการสอบสวนเพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดโดยด่วน

● ผบ.ตร.เร่งเช็กบิล-ไอซีที”บล็อกคลิป

พล.ต.อ.หญิง วิษัญชยากร ณิชาวร รองโฆษก ตร. เปิดเผยว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร.ได้รับการรายงานจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ว่า มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอคำพูดของนายวุฒิพงศ์ ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ทางเว็บไซต์ยูทูบ ซึ่งจากกรณีดังกล่าว ผบ.ตร.ได้เรียกประชุมและสั่งการเร่งด่วนให้ บก.ปอท.ประสานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เพื่อปิดกั้นการเข้าถึงคลิปวิดีโอดังกล่าว ซึ่งทางกระทรวงได้รับเรื่องแล้วและกำลังดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผบ.ตร.ได้มอบหมายให้ พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ รอง ผบ.ตร. เป็นหัวหน้าคณะทำงานสืบสวนสอบสวน และให้ พล.ต.ท.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นรองหัวหน้าชุดดำเนินการสืบสวนสอบสวน เพื่อเร่งพิสูจน์ทราบและจับกุมผู้กระทำความผิดโดยเร่งด่วน อย่างไรก็ตาม สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแจ้งเตือนมายังประชาชนว่า การเผยแพร่หรือส่งต่อคลิปวิดีโอดังกล่าวอาจถือเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายอาญา มาตรา 112 ซึ่งต้องระวางโทษจำคุก ตั้งแต่ 3 ถึง 15 ปี นอกจากนี้ยังอาจถือ

เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 อีกส่วนหนึ่ง และหากประชาชนพบการกระทำความผิดดังกล่าวสามารถแจ้งมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผ่านสายด่วน 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

● นปช.ถึบส่ง”โกตี”ชด้อยวุฒิภาวะ

นางธิดา ถาวรเศรษฐ แก่นนำกลุ่ม นปช. เปิดเผยกรณีนายวุฒิพงศ์ กษรธรรมคุณ หรือ โกตี ให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศโดยมีข้อความจาบจ้วง, ให้อภัย และพาดพิงสถาบัน ว่า แต่เดิมนายวุฒิพงศ์ เป็นมวลชนคนเสื้อแดง แต่ไม่สามารถรับผิดชอบคำพูดหรือการกระทำของตนเองได้ และชัดเจนว่านายวุฒิพงศ์ไม่ได้ขึ้นกับ นปช. เพราะเราเป็นองค์กรที่ชัดเจนว่าสู้โดยสันติวิธี และสู้เพื่อประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นางธิดา กล่าวว่ นายวุฒิพงศ์ไม่เคยเข้ามาร่วมกับเราเลย ถามว่าจะรับผิดชอบเขาได้ไหม ก็คงไม่ได้ แต่ถามว่าเราพยายามพูดนั้นย้ำเสมอเพื่อเตือนคนนั้นคนนี้ เราพยายามแล้ว แต่ว่าเราไม่ใช่กองทัพ จะไปห้ามไม่ให้คนพูดหรือทำอะไรมันไม่ได้ ฉะนั้น เราไม่ขอให้มันมีปัญหา แต่เมื่อมีปัญหากเกิดขึ้นแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

● ลือสะพัด”โกตี”เผ่นนอก

”โกตีเขาพูดจริงหรือไม่ ต้องเริ่มต้นก่อน มีติดต่อหรือไม่ อันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขา ส่วนที่ 2 ก็ต้องว่าไปตามเนื้อหา อะไรก็ตามที่มันผิดกฎหมายก็คือผิด เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของคนที่วุฒิภาวะไม่เพียงพอ อาจจะไม่ว่างจะทำอะไรหรือพูดอะไร คล้ายๆ กับนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. ที่บอกว่าจะเป็นรัฐาธิปัตย์นั่นเอง นอกจากนี้การตั้งสถาบันพระมหากษัตริย์มาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองนั้น ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะต้องให้ท่านอยู่เหนือการเมือง ประชาชนทะเลาะกันก็ทะเลาะกันไป” นางธิดา กล่าว

รายงานข่าวแจ้งว่า ผู้สื่อข่าวได้พยายามติดต่อนายวุฒิพงศ์ หรือโกตี เพื่อสอบถามถึงการดำเนินการของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อคดีให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศจาบจ้วงสถาบัน ปรากฏว่าไม่สามารถติดต่อได้ จึงได้สอบถามบุคคลใกล้ชิดคนนายวุฒิพงศ์ ซึ่งให้ความเห็นว่า ขณะนี้นายวุฒิพงศ์น่าจะหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้ว หลังจากทราบว่กำลังจะถูกดำเนินคดีในประเด็นที่พาดพิงไปถึงเบื้องสูง

● ปชป.สั่งทีมก.ม.ฟ้อง”โกตี”ทั่วประเทศ

นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า กรณีของนายวุฒิพงศ์ หรือโกตี ที่ให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศนั้น ถือเป็นภัยความมั่นคงที่เจ้าหน้าที่รัฐต้องเร่งจัดการ เพราะ

หากปล่อยให้มีการบิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถาบันอีก ประเทศไทยจะอยู่ในภาวะไม่มั่นคงทางการเมืองและการปกครอง ทั้งนี้ พรรคประชาธิปัตย์จะแจ้งไปยังฝ่ายความมั่นคง โดยทางนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค ได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายทำคำร้องไปยัง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รอง.แรงงาน ในฐานะ ผอ.ศอ.รส. นายอาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และให้แจ้งความดำเนินคดีที่กองบังคับการกองปราบปราม รวมทั้งกำลังพิจารณาดำเนินคดีทั่วประเทศด้วย เพราะเป็นสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อน มีการนำข้อมูลเท็จมาให้ร้ายเบื้องสูง

นายชวนนท์ กล่าวอีกว่า วันที่ 10 เมษายน เวลา 09.00 น. น.ส.มัลลิกา บุญมีตระกูล รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ จะเดินทางไปยื่นคำร้องต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. เพื่อให้เอาจริงเอาจังกับการให้ร้ายและดูหมิ่นสถาบัน

● ”พุทธะอิสระ”ยื่นกองปราบฯดำเนินคดี

วันเดียวกัน เมื่อเวลาประมาณ 13.00 น. หลวงปู่พุทธะอิสระ แก่นนำเวทีแจ้งวัฒนะ ได้นำมวลชนเดินทางมาที่หน้ากองบังคับการกองปราบปราม เพื่อยื่นหลักฐานดำเนินคดี นายวุฒิพงศ์ กษรธรรมคุณ หรือโกตี โดยนำซีดีคำพูดที่มีถ้อยคำจาบจ้วง หมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ มายื่นเพิ่มเติมจากที่เคยยื่นเรื่องไว้ครั้งก่อนเมื่อวันที่ 6 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยมี พ.ต.ท.จอม สิงห์น้อย สว.กก.1 บก.ป. มารับหนังสือและหลักฐาน

พ.ต.ท.จอม กล่าวว่า เบื้องต้นมีปัญหาว่ นายโกตี เปลี่ยนที่อยู่ไปเรื่อย ยกที่จะติดตามตัวได้ อย่างไรก็ตามตำรวจจะออกหมายเรียกมารับทราบข้อหาภายใน 5 วัน

● สภานายจัจับ ”อัมสเตอร์ดัม”ผิดม.112

นายเดชอุดม ไกรฤทธิ นายสภาทนายความ ออกแถลงการณ์กรณีนายโรเบิร์ต อัมสเตอร์ดัม ฝ่ายกฎหมายของ นปช.ได้ปราศรัยผ่านโปรแกรมสไปป์มายังเวที นปช.ย่านพุทธมณฑล เมื่อวันที่ 6 เมษายน ที่ผ่านมา ซึ่งคำปราศรัยเป็นการดูหมิ่นสถาบัน, กล่าวร้ายต่อระบบศาลยุติธรรมและหน่วยงานองค์กรอิสระ ซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายในการตรวจสอบการกระทำความผิดตามกฎหมายอาญา หรือการกระทำทุจริตของนักการเมือง ที่เป็นไปตามมาตรฐานของกฎหมายสากล โดยเห็นว่าคำกล่าวอ้างของนายโรเบิร์ต อัมสเตอร์ดัม เป็นความเท็จ เข้าข่ายการกระทำความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112

สภาทนายความเห็นว่า ความผิดดังกล่าวของนายโรเบิร์ต อัมสเตอร์ดัม ซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทย ได้กระทำนอกราชอาณาจักรผ่านระบบโทรคมนาคมสื่อสารเข้ามาในประเทศไทย จึงต้องมีการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด และกระทรวงมหาดไทย ที่ต้องดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา คือ ให้พนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในการสอบสวนความผิด ที่ได้กระทำนอกราชอาณาจักรไทย ตามที่ได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุด แล้วทำความเห็นพร้อมส่งสำนวนไปยังอัยการสูงสุด หรือผู้รักษาการแทน ส่วนกรณีมีความเห็นว่าการส่งฟ้องก็ต้องส่งสำนวนพร้อมตัวผู้ต้องหา ไปยังอัยการสูงสุด หรือผู้รักษาการแทน ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

● **ศอ.รล. ชูฟันวินัย ชรก.หนุมน็อบกปปส.**

เวลา 09.30 น. ที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) นายสุรพงษ์ โดวิจักฉณ์ชัยกุล รองนายกรัชมุนตรี และรวม.ต่างประเทศ ในฐานะประธานที่ปรึกษาศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รล.) กล่าวถึงกรณีที่น่ายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. ประกาศบนเวทีปราศรัยว่า จะยึดอำนาจการปกครองให้เป็นรูปแบบรัฐธูธิปไตย โดยขอกล่าวเตือนข้าราชการทุกกระทรวง อย่าเข้าร่วมชุมนุม หรือให้การสนับสนุนกลุ่ม กปปส.อย่างเด็ดขาด และขอให้ทำตามหน้าที่ อย่าต้อนรับหากมีกลุ่ม กปปส.ไปชุมนุมอยู่หน้ากระทรวงหรือสถานที่ราชการ เนื่องจากกลุ่ม กปปส.แสดงออกอย่างชัดเจนว่าจะล้มล้างระบอบประชาธิปไตย หากใครสนับสนุนจะเป็นการผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งตนได้เตรียมนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือในที่ประชุม ศอ.รล. และเตรียมเชิญปลัดกระทรวงทุกกระทรวงเข้าประชุมเพื่อให้ทราบแนวทางปฏิบัติ จะได้ไม่กระทำผิดกฎหมาย

ส่วนกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) รับพิจารณาดำเนินคดีเพื่อเอาผิดนายสุเทพ กับพวก รวม 58 คน ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 113 เป็นครั้งที่สอง หลังจากปราศรัยเรื่องรัฐธูธิปไตย แต่ไม่ได้ดำเนินคดีกับกลุ่มเสื้อแดง ที่ประกาศแบ่งแยกดินแดนนั้น มองว่าไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ เนื่องจากถ้อยคำปราศรัยของนายสุเทพมีความชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นกบฏ และยาวว่าจะดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเข้มงวด

● **เรียกกบปลัดทุกกระทรวง 17 เม.ย.นี้**

ทั้งนี้ มีรายงานว่ ในที่ประชุม ศอ.รล.วันนี้ (9 เม.ย.) ศอ.รล.เห็นว่ากรกระทำของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. กับพวก ที่นำมวลชนไปที่กระทรวงยุติธรรม แล้วอภิปรายกดดันให้ข้าราชการเข้าร่วมกับ กปปส. ทั้งๆ ที่นายสุเทพกับพวกเป็นผู้กระทำผิด ฐานร่วมกันเป็นกบฏ มีหมายจับจากศาล ซึ่งปรากฏว่ามีนาย กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ลงมาต้อนรับ และร่วมกันประชุมในลักษณะให้การรับรอง ศอ.รล.จึงต้องต่าหมีทั้งนายสุเทพ และปลัดกระทรวงยุติธรรม ทั้งนี้ ในส่วนของปลัดกระทรวงยุติธรรมนั้น การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม เพราะปลัด

กระทรวงยุติธรรมมีฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และเป็นคณะกรรมการคดีพิเศษ ซึ่งขณะนี้นายสุเทพ แก่นนำ กปปส. คนอื่น ๆ ถูกดำเนินคดีในคดีพิเศษถึง 58 คน รวมทั้งมีหมายจับ ปลัดกระทรวงยุติธรรมควรจะได้แจ้งให้พนักงานสอบสวนเข้าจับกุมดำเนินคดี นายสุเทพกับพวก ไม่ใช่ต้อนรับ อย่างไรก็ตาม ศอ.รล.ได้กำหนดเชิญปลัดกระทรวงทุกกระทรวงมาประชุมเพื่อกำชับ ตักเตือน และทำความเข้าใจต่อการปฏิบัติในเรื่องเช่นกัน ในวันที่ 17 เมษายน เวลา 14.00 น. โดยกำหนดว่าปลัดกระทรวงทุกคนต้องมาเข้าประชุมด้วยตนเอง

● **“สุเทพ”บุกกท.“นิพิทธิ์”เปิดห้องเจรจา**

เมื่อเวลา 10.30 น. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. พร้อมแกนนำได้นำมวลชนเคลื่อนขบวนไปยังกระทรวงกลาโหม ถนนราชดำเนิน เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหาร โดยเมื่อมาถึงแกนนำได้ให้มวลชนกระจายตัวรอบรั้วกระทรวง และกำชับไม่ให้มวลชนเข้าไปภายในเด็ดขาด

เวลา 12.15 น. ตัวแทนของพล.อ.นิพิทธิ์ ทองเล็ก ปลัดกระทรวงกลาโหม มาพูดคุยกับนายสุเทพ โดยแจ้งว่าปลัดกระทรวงกลาโหมอยู่ระหว่างประชุมผลงาน 6 เดือนของกระทรวงกลาโหม หลังจากนั้น กปปส.จึงส่งนายสกลธี ภัททิยกุล แก่นนำ กปปส. เข้าเจรจาว่า พล.อ.นิพิทธิ์จะประชุมเสร็จเมื่อใด กระทั่งเวลา 12.20 น. ตัวแทนกระทรวงกลาโหมได้แจ้งว่า ปลัดกระทรวงกลาโหมเปิดโอกาสให้แกนนำ กปปส.เข้าหารือได้ ทำให้นายสุเทพและแกนนำ กปปส. เข้าหารือภายในกระทรวงกลาโหม

● **รับปากหยุดเคลื่อนไห้วงสงกรานต์นี้**

นายสุเทพ กล่าวภายหลังการหารือร่วมกับ พล.อ.นิพิทธิ์ว่า ได้มีชี้แจงกรณีรัฐธูธิปไตยว่า เป็นเรื่องที่สมมุติขึ้น หากนายกรัฐมนตรีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ประเทศไทยก็จะเกิดสุญญากาศอำนาจอธิปไตยก็จะกลับคืนสู่ประชาชน โดยสามารถใช้มาตรา 3 เพื่อตั้งรัฐธูธิปไตยด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่ายจัดตั้งสภานิติบัญญัติและสภาประชาชน เพื่อปฏิรูปบ้านเมืองต่อไป นอกจากนี้ กปปส.จะหยุดพักช่วงสงกรานต์ โดยจะหยุดการเคลื่อนไห้วง ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน เป็นต้นไป เพื่อให้ทางกำลังพลไม่ต้องกังวล หายเครียด และกลับบ้านฉลองสงกรานต์กับครอบครัวและจะกลับมาเคลื่อนไห้วงอีกครั้ง เมื่อเลยเทศกาลสงกรานต์ไปแล้ว

“ปลัดกระทรวงกลาโหมได้แสดงความห่วงใยกำลังพลที่ดูแลประเทศมากกว่า 5 เดือนแล้ว และขอให้ กปปส.หยุดพัก โดยเรารับปากว่าจะอยู่ในที่ตั้ง ล้อมไม่หุมน และจะกลับมาเคลื่อนไห้วงเมื่อเลยเทศกาลสงกรานต์ไปแล้ว” นายสุเทพ กล่าว ขณะที่ พล.อ.นิพิทธิ์ กล่าวว่า ขอรับฟังและจะนำไปชี้แจงแก่กำลังพล ซึ่งแนวทางการปฏิบัติของทหารจะอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายและขอบเขตที่หยุดเคลื่อนไห้วงในช่วงสงกรานต์

● **“สุเทพ”มั่นใจชนะ-เดิมพันด้วยชีวิต**

เวลา 20.25 น. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. ปราศรัยที่เวทีสวนลุมพินี โดยย้ำว่าการต่อสู้ของมวลมหาประชาชนครั้งนี้เป็นการออกมาครั้งสุดท้ายและต้องสู้ให้สำเร็จไม่ว่าจะใช้เวลากี่วันก็ตาม ไม่ว่าแพ้ชนะต้องม้วนเดียวจบ ตนไม่ได้ทำท่ายใคร ถ้าสู้แล้วชนะ ก็จะกลับบ้านไปอยู่บ้านนอกเป็นประชาชนธรรมดา แต่ถ้าสู้แล้วแพ้ เช่นพอลถึงวันนัดใหญ่ที่น้องไม่ได้ออกมาจริง ข้าราชการไม่ออกมาช่วยประชาชนเป็นเหตุให้เราต้องแพ้ ตนก็พร้อมจะเดินเข้าคุกอย่างองอาจ ส่งางามที่สุดในชีวิตและไม่เสียใจเลย เพราะถือว่าสู้เต็มที่แล้ว เทหมดหน้าตักแล้ว ชาติหน้ามาสู้กันใหม่

นายสุเทพบอกอีกว่า ขอให้เรายึดสมรภูมินี้เป็นหลักในการต่อสู้ไปก่อน จนกว่าจะถึงวันใหญ่ ซึ่งตนมีแผนไว้แล้ว แต่จะบอกพี่น้องเมื่อถึงเวลา มั่นใจว่าเมื่อถึงที่สุดแล้ว พี่น้องประชาชน พี่น้องข้าราชการทั่วประเทศจะคิดได้ ตัดสินใจได้และจะออกมายืนเคียงข้างเรานิดมิดฟ้ามัวดิน และตนกล้าเดิมพันด้วยชีวิตตัวเอง ส่วนวันที่ 10 เมษายนนี้ เราจะเคลื่อนมวลชนเหมือนเดิม ล้อมหุมนเวลา 10.00 น.

● **“ประยุทธ์”โยนดูข้อก.ม.ตั้งรัฐธูธิปไตย**

เมื่อเวลา 08.00 น. ที่กองการบิน กรมการขนส่งทหารบก (ขส.ทบ.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) กล่าวถึงกรณีที่น่ายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. ประกาศตั้งรัฐธูธิปไตยว่า ต้องไปดูว่า ตามกฎหมายสามารถทำได้หรือไม่ หากผิดกฎหมายก็ดำเนินคดี จุดยืนของกองทัพ คือ ไม่เข้าข้างคนที่ทำผิดกฎหมายทุกพวกทุกฝ่าย ซึ่งวันนี้ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยนำเรื่องนี้ไปพูดคุยกัน ขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษก็กำลังดำเนินคดี ตนคงไม่ไปวิจารณ์กรณีที่น่ายสุเทพ ประกาศจัดตั้งรัฐธูธิปไตยว่า เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม เพราะสิ่งใดก็ตามที่ผิดกฎหมายก็ไม่เหมาะสมทั้งนั้น มันมีคำตอบในตัวอยู่แล้ว

“ผมถามว่า ขณะนี้มีใครทำความผิด พ.ร.บ.ความมั่นคงบ้าง มีกันหลายกลุ่ม หลายฝ่าย ไม่ใช่เฉพาะนายสุเทพเพียงอย่างเดียว ผมไม่ได้เข้าข้างสุเทพ หรือ ณัฐวุฒิ หรือ จตุพร หรือใครทั้งนั้น ทหารต้องทำหน้าที่ไป แต่ในวันนี้ไม่ใช่หน้าที่ของทหาร ซึ่งทหารก็ต้องมาทำ ถามว่าเป็นหน้าที่ของใคร ของฝ่ายบริหาร และฝ่ายตำรวจใช่หรือไม่ หน้าที่ของทหารตามรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจน ทหารไม่สามารถไปจับกุมใครมาดำเนินคดีได้ ซึ่งคนที่จะจับได้ก่อนคือตำรวจ ก็เข้าไปจับ เพราะนายสุเทพก็อยู่ในมือ แต่พอจับไม่ได้ก็บอกให้ทหารไปจับ มันถูกต้องหรือไม่” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ยังตอบคำถามกรณีหลายฝ่ายสับสนกับจุดยืนของ ผบ.ทบ.เกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐธูธิปไตย ว่า “ที่ผมพูด ยังไม่ชัดอีกหรือ บอกแล้วว่าให้ไปดูว่าผิดกฎหมายหรือไม่ ถ้าผิดก็ดำเนินคดี จับติดคุก ใครที่ทำผิด พ.ร.บ.ความมั่นคง ก็ไปจับมา คนที่ดำเนินการก่อนคือ ตำรวจ

โดย ศอ.รศ.สังการไป รวมถึงอธิบดีเอสไอ ทำให้ไม่ไปไล่ให้คนที่ทำหน้าที่โดยตรงไปทำงาน ผมก็ไม่เข้าใจ ทุกสิ่งทุกอย่างลงมาถึงทหารหมด”

เมื่อถามว่า ถ้าประชาชนฆ่ากันตาย ทหารค่อยออกมาปฏิบัติหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ไม่ใช่เรื่องที่คุณจะตอบ ถ้าตอบอย่างนั้น สื่อจะนำไปเขียนว่าไม่ห่วงประชาชน ปลดปล่อยประชาชนตายก่อน แล้วค่อยออกมาเป็นอัศวินขี่ม้าขาวยึดอำนาจ อยากให้ใช้สติปัญญา เหตุผลในการแก้ไขปัญหา เคารพกฎหมายก็จะแก้ไขปัญหาได้ อย่างไรก็ตาม ตนไม่สัญญากับใครทั้งสินว่าใครทำอะไร หรือไม่ทำอะไร

พล.อ.ประยุทธ์ ยังกล่าวอีกว่า ในส่วนของตนต้องฟังทุกฝ่าย ตนต้องทำกองทัพให้ยืนอยู่ให้ได้ พวกท่านอยากให้กองทัพไปช่วยที่ ขวาก็ไปไม่ได้ ถ้าไปทางไหนเพื่อไปหยุดสถานการณ์ ก็จะไม่เกิดความชอบธรรมกับอีกฝ่ายหนึ่งทันที พูดยวันนี้เข้าข้างวันนี้ อีกฝ่ายหนึ่งก็จะเอาไปโจมตี พอพูดอีกทีเข้าข้างอีกฝ่าย ฝ่ายนี้ก็ไม่พอใจ เราก็ทำอะไรไม่ได้เลย

“ผมไม่อยู่ข้างไหนทั้งนั้น อย่ามาเลือกข้างให้ ผมจะอยู่ข้างความถูกต้อง ชอบธรรม เคารพกฎหมาย และปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ อดทน เหมือนที่อดทนอยู่ทุกวันนี้” ผบ.ทบ.กล่าว

● พท.ชัช“สุเทพ”เดินตามโมเดลเผด็จการ

นายประชา ประสพดี รมช.มหาดไทย กล่าวว่า นายสุเทพ เทือกสุบรรณ กำลังคิดจะเอาโมเดลเมื่อปี 2514 ที่จอมพลถนอม กิตติขจร และจอมพลประภาส จารุเสถียร ทำเอาไว้มายึดแบบเป็นเผด็จการคืนชีพ ซึ่งครั้งนั้นเมื่อ 2 จอมพลยึดอำนาจ ได้ตั้งตนเป็นรัฐาธิปัตย์ มี ส.ส.3 คนไปฟ้องศาลอาญา แต่ปรากฏว่าศาลยกฟ้อง อ้างว่าเมื่อยึดอำนาจได้ ย่อมมีอำนาจจากนั้นทั้ง 3 ส.ส.ถูกส่งจำคุกและเกิดวิกฤติ 14 ตุลาคม 2516 นายสุเทพกำลังนำระบบเผด็จการมาใช้ ทำการปฏิวัติซ้อนรูป ล้มล้างรัฐบาล ล้มระบอบประชาธิปไตย เดิมพันตัวเอง ถ้าสำเร็จก็เป็นใหญ่ ไม่ต้องติดคุก ไม่ต้องโทษประหาร ข้อหากบฏ แต่ถ้าไม่สำเร็จทุกอย่างก็จบ อยากเตือนประชาชนว่า อย่าดล้าคิดตกเป็นเครื่องมือ เพราะจะคิดร่างแหไปด้วย

ขณะที่ นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.ระบุว่านายสุเทพ ประกาศตั้งรัฐาธิปัตย์ต้องดูตามข้อกฎหมาย ถ้าหากผิดกฎหมายก็ต้องให้ ศอ.รศ.หรือเอสไอดำเนินการจับกุม ไม่ใช่มาโยนให้ทหาร ว่า วันนี้กองทัพต้องยืนหลักให้แน่น อย่าเป็นไม้หลักปักเลน ถ้าเลือกปฏิบัติ สองมาตรฐานแบบนี้ ก็ต้องอยู่อย่างอึดอัดจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ

● กก.สรรหาฯขชื่อ“สุภา”เป็นป.ป.ช.

เมื่อเวลา 14.30 น. มีการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้แก่ นายดิเรก อิงคินันท์ ประธานศาลฎีกา นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล ประธานศาลปกครองสูงสุด และ นายจรูญ อินทจาร ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ซึ่งที่ประชุมมีมติ 2 ต่อ 1 เลือก น.ส.สุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการ ป.ป.ช.คนใหม่ แทนนายใจเด็ด พรไชยา ซึ่งถือว่าเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการสรรหาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ โดยขั้นตอนต่อจากนี้ คณะกรรมการสรรหาจะนำรายชื่อเสนอต่อประธานวุฒิสภา เพื่อให้มีการประชุมวุฒิสภาให้ ส.ว.ได้ลงมติให้ความเห็นชอบต่อไป

● นายบุญพันธ์ป.ป.ช.ปฏิบัติหน้าที่มิชอบ

นายบัญชา ปรมีสถาภรณ์ นายความผู้รับมอบอำนาจจาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้รับผิดชอบคดีรับจำนำข้าว กล่าวกรณีที่ ป.ป.ช.มีมติยกคำร้องขอถอดถอนนายวิชา มหาคุณ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ออกจากการเป็นองค์คณะไต่สวนคดีจำนำข้าว ว่า กำลังรวบรวมหลักฐานเอาผิดกรรมการ ป.ป.ช.เพื่อยื่นฟ้องต่อศาลอาญา ข้อหาปฏิบัติหน้าที่มิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 กรณีมีมติยกคำร้องการถอดถอนนายวิชา ออกจากองค์คณะไต่สวนถึง 3 รอบ รวมถึงกรณีการตัดพยานคดีจำนำข้าว ที่นายกรัฐมนตรีขอไป 11 ปาก เหลือ 3 ปาก และความผิดกรณีอื่นๆ ที่มีคำสั่งโดยมิชอบ ทำให้นายกรัฐมนตรีไม่ได้รับความเป็นธรรม ถือเป็นการใช้ดุลพินิจไม่สุจริต ทั้งที่บอกว่าใช้มาตรฐานเดียวกับศาลในการพิจารณาคดี

นอกจากนี้ จะเอาผิดเพิ่มเติมกับนายวิชา ข้อหาหมิ่นประมาท กรณีไปพูดให้สัมภาษณ์และปาฐกถา ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ในลักษณะชี้หน้าว่า นายกรัฐมนตรีมีความผิด ทำให้ประชาชนเชื่อว่านายกา ทำผิดจริง

● กวป.บุกทำพิธีไสยศาสตร์หน้าป.ป.ช.

เมื่อเวลา 09.00 น. ที่หน้าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี กลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (กวป.) นำโดยนายศรัทธา มาลัยทอง โฆษก กวป. และนายสมศักดิ์ ล้อเพชรรุ่งเรือง เลขานุ กวป. เดินทางมาชุมนุมและตั้งเต็นท์ที่ด้านหน้าสำนักงาน ป.ป.ช. จากนั้นได้ทำพิธีทางไสยศาสตร์ โดยอ้างว่าเป็นพิธีสาปแช่ง และขับไล่วิญญาณชั่วร้ายที่สิงสถิตกรรมการ ป.ป.ช.ทั้ง 5 คน พร้อมกล่าวปราศรัยโจมตีการทำงานของคณะกรรมการว่า ควรออกจากตำแหน่งทันทีได้แล้วเพราะไม่ได้มาจากการโปรดเกล้าฯ คือ 1.นายวิชา มหาคุณ 2.นายปานเทพ กล้านรงค์ 3.นายประสาธ พงษ์ศิวาภัย 4.นายภักดี โพธิศิริ 5.นายวิชัย วิฑิตเสวี

นายศรัทธา กล่าวว่า ที่นำมวลชนมาทำพิธีในครั้งนี้เพราะเห็นว่ากรรมการ ป.ป.ช.ทั้ง 5 คน ควรลาออกตั้งนานแล้ว ไม่สมควรอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อ เนื่องจากทั้ง 5 คนไม่ได้มาจากการโปรดเกล้าฯ จึงพามวลชน กวป.มาทำพิธีทางไสยศาสตร์ ขับไล่ดวงวิญญาณชั่วร้ายออกไป และที่มาในครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับการตัดสินคดีเรื่องการทุจริตรับจำนำข้าวที่ ป.ป.ช.มีต่อ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม กลุ่ม กวป.จะปักหลักชุมนุมต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 9-11 เมษายน และในช่วงเย็นจะมีการนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 45 รูป มาทำพิธีสวดมนต์ขับไล่สิ่งชั่วร้ายให้ออกจาก ป.ป.ช.ไปด้วย